



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

MSU
MAHASARAKHAM
UNIVERSITY



**ระเบียบการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**

**ประจำปีการศึกษา
2565**



สมัครเรียนต่อ

<https://admission.msu.ac.th>



เรียนต่อ มจร Maharakham University



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ **ตราโรจนากร**

ตราโรจนากร หมายถึง สัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรือง

องค์ประกอบเป็นรูปใบเสมา ภายในมีสัญลักษณ์ขององค์พระธาตุนาดูน

ด้านล่างมีสุริยรังสีที่แผ่ขึ้นจากผ้าลายขิด ซึ่งอยู่เหนือปรัชญาภาษาบาลี

ว่า “พหุ ญ โท ชิเว” หมายความว่า **ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน**

องค์พระธาตุนาดูน เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนคุณธรรมและความดีงาม

ใบเสมา หมายถึง ความรู้หรือภูมิปัญญา

สุริยรังสี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง

ลายขิด หมายถึง ภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน

ตราโรจนากร ความหมายโดยสรุปคือ ความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นผลมาจาก ความรู้และคุณธรรม ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

สีประจำมหาวิทยาลัย

สีประจำมหาวิทยาลัย คือ **สีเหลือง-เทา**

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความดีงาม ความอุดมสมบูรณ์

สีเทา หมายถึง ความคิด หรือ ปัญญา

สีเหลือง-เทา หมายถึง การมีปัญญาและความคิดที่ดีงาม นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย คือ **ต้นราชพฤกษ์** หรือ **ต้นคูณ**

ต้นราชพฤกษ์ หรือ **ต้นคูณ** หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง หรือ ความดีคุณ





MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

อธิบั้นนทนาการจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

อธิการบดี



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันทางด้านการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และนวัตกรรม การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม จนได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในหลาย ๆ ด้าน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย ซึ่งดำเนินการจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ภายใต้ปรัชญาของมหาวิทยาลัย ที่ว่า “ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และมหาวิทยาลัยจัดให้มีการให้บริการที่ดีแก่นิสิตในทุก ๆ ด้าน เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยและประสบผลสำเร็จในการศึกษา เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ มีทักษะในการประกอบอาชีพขั้นสูง มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และเป็นที่พึ่งของสังคม

ในนามของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผมใคร่ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ และหวังว่าทุกท่านจะตัดสินใจเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดจนได้รับการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่อไป



(รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ์ ศรีวีไล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต



มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศ โดยได้รับการจัดอันดับ 3 ร่วมในประเทศ และ อันดับ 501-550 ในระดับเอเชีย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Ranking โดยมีพันธกิจในการจัดการเรียนการสอน ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีความสามารถทางการศึกษา มีทักษะในวิชาชีพ มีความพร้อมทำงานในภาครัฐและเอกชน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีความเป็นผู้ประกอบการ เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ตลอดจนสามารถเป็นที่พึ่งของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ปัจจุบันได้เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี จำนวน 90 สาขาวิชา จาก 17 คณะ 2 วิทยาลัย และ 109 หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ด้านสถานที่ได้จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอุปกรณ์การเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาอย่างเพียงพอและทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของนิสิต

ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะเป็นแหล่งการเรียนรู้ของทุกท่าน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติอย่างสูงสุด

อรวิทย์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิทย์ กุมพล)

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต



ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565



MAHASARAKHAM
UNIVERSITY

คำนำ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศ มีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ (1) นักเรียนอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ ในการตอบรับในสาขาวิชา ที่เลือกเพื่อความเสมอภาค และ (3) สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกแห่งจะเข้าระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เพื่อบริหาร 1 สิทธิของนักเรียน

ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวนแผนการรับบุคคลเข้าศึกษา ระบบปกติ จำนวน 10,513 คน ระบบเทียบเข้า จำนวน 595 คน และระบบต่อเนื่อง จำนวน 40 คน รวมทั้งสิ้น 11,148 คน โดยแบ่งการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา เป็น 4 รอบ คือ รอบที่ 1 Portfolio จำนวน 5,384 คน รอบที่ 2 Quota จำนวน 3,700 คน รอบที่ 3 Admission จำนวน 1,429 คน และ รอบที่ 4 Direct Admission เปิดรับสมัครคัดเลือกบางคณะ/สาขาวิชา ติดตามข้อมูล การคัดเลือกรอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ <https://admission.msu.ac.th>

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์สมัครคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 จึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลในการคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาให้เข้าใจก่อนดำเนินการสมัคร มหาวิทยาลัยมหาสารคามหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน นักศึกษา จะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีจากมหาวิทยาลัยต่อไป

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตุลาคม 2564

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
๑ ประวัตินามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	3
๑ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	4
๑ แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามคณะ/วิทยาลัย)	5
๑ แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)	6
๑ แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)	25
๑ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (รวมทุกรอบ)	53
๑ กำหนดการสอบ กสพท, GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565	53
๑ กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565	54
๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio	60
๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota	132
๑ ตัวอย่างการคำนวณคะแนนที่ได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก รอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	159
๑ การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota	160
๑ แบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota	161
๑ แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio	162
๑ แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota	163
๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission	164
๑ เงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565	176
๑ อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	177

ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Mahasarakham University

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือกำเนิดมาจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2511 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะขยายการศึกษาชั้นสูงไปสู่ต่างจังหวัด เริ่มแรกตั้งอยู่เลขที่ 26 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 197 ไร่ ต่อมาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ซึ่งนับเป็น 1 ใน 8 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (กรุงเทพมหานคร) เป็นศูนย์กลางการบริหารงาน จากนั้นได้พัฒนาการบริหารงานจนสามารถแยกตัวเป็นเอกเทศ ในชื่อ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2537 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 54 ก นับเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งที่ 22 ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ขยายการบริหารงาน เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัยและการบริหารงานด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น จึงย้ายศูนย์กลางการบริหารงานมาตั้ง ณ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บนเนื้อที่ 1,300 ไร่ (ห่างจากที่ทำการเดิมประมาณ 6 กิโลเมตร) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพื้นที่สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นในเขตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานด้านต่าง ๆ จำนวนหลายแห่ง รวม 3,592 ไร่ ได้แก่ สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการอำเภอนาดูน เนื้อที่ประมาณ 543 ไร่ และสถานีปฏิบัติการบ้านแก้ง อำเภอเมือง เนื้อที่ประมาณ 273 ไร่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ (ฟาร์มมหาวิทยาลัย) ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่บริเวณโรงเรียนเทคโนโลยีคณาสวัสดิ์ อำเภอเมือง เนื้อที่กว่า 171 ไร่ และที่ทำการเดิม ตำบลตลาด อำเภอเมือง เนื้อที่ 197 ไร่ ในสมัยที่วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม ได้ดำเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2511 ถึงปีการศึกษา 2516 โดยรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีจากวิทยาลัยครูทั่วประเทศเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกที่เปิดสอนในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ วิชาเอกชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี และฟิสิกส์ หลังจากการได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม ในปีการศึกษา 2517 มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นระบบทวิภาคและใช้วิธีสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเรียนใน 2 ระดับ คือ ชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 จึงนับได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิตเต็มรูปแบบ ตามเกณฑ์มาตรฐานในการเปิดสอนหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาที่เปิดสอน ได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ การประถมศึกษา ศิลปะศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา และคหกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา 2523 มหาวิทยาลัยได้เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก โดยได้เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา เน้นการสอนวิทยาศาสตร์ การสอนสังคมศึกษา และการสอนภาษาไทย

นอกจากการให้บริการการศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคามแล้ว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการจัดตั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นวิทยาเขตและศูนย์บริการการศึกษาในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปณิธาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อัตลักษณ์

นิสิตกับการช่วยเหลือสังคมและชุมชน

เอกลักษณ์

การเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

ปรัชญา

ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน (พหูจน์ ปณฺทิตโต ชีโว)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย

พันธกิจ

1. การจัดการเรียนการสอน มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีคุณลักษณะพึงประสงค์ และมีความเป็น
ผู้ประกอบการ
2. การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพื่อให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
4. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมแสวงหาความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผสมผสานกับวิทยาการที่เป็นสากล ให้เกิดความงอกงามทางสติปัญญา สามารถพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อม
ด้วยวิชาการ จริยธรรมและคุณธรรม

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามคณะ/วิทยาลัย)

ลำดับ	คณะ/วิทยาลัย	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						
			ระบบปกติ				ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
			รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวม ระบบปกติ			
1	คณะแพทยศาสตร์	3	53	84	13	150	-	-	150
2	คณะเภสัชศาสตร์	1	8	67	13	88	-	-	88
3	คณะพยาบาลศาสตร์	1	32	88	-	120	-	-	120
4	คณะสาธารณสุขศาสตร์	4	124	80	36	240	100	-	340
5	คณะวิทยาศาสตร์	11	342	302	96	740	-	-	740
6	คณะเทคโนโลยี	7	182	131	42	355	-	-	355
7	คณะสัตวแพทยศาสตร์	1	15	20	15	50	-	-	50
8	คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์	3	114	48	28	190	-	-	190
9	คณะวิทยาการสารสนเทศ	8	484	229	97	810	50	-	860
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1	390	120	90	600	95	40	735
11	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	6	220	88	12	320	-	-	320
12	คณะการบัญชีและการจัดการ	8	1,782	743	445	2,970	350	-	3,320
13	คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม	3	125	402	93	620	-	-	620
14	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	14	439	270	111	820	-	-	820
15	วิทยาลัยการเมืองการปกครอง	3	385	380	135	900	-	-	900
16	คณะศึกษาศาสตร์	9	181	391	88	660	-	-	660
17	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	4	168	95	27	290	-	-	290
18	วิทยาลัยดุริยางคศิลป์	2	90	29	21	140	-	-	140
19	คณะนิติศาสตร์	1	250	133	67	450	-	-	450
รวมทั้งสิ้น		90	5,384	3,700	1,429	10,513	595	40	11,148

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น และเปิดรับรอบที่ 4 Direct Admission ในบางคณะ/สาขาวิชา สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะแพทยศาสตร์							
0101	พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)	-	60	-	-	-	60
0102	พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	33	10	7	-	-	50
0103	วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์	20	14	6	-	-	40
รวม		53	84	13	-	-	150
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะเภสัชศาสตร์							
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	8	67	13	-	-	88
รวม		8	67	13	-	-	88
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะพยาบาลศาสตร์							
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	32	88	-	-	-	120
รวม		32	88	-	-	-	120
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะสาธารณสุขศาสตร์							
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	30	21	9	100	-	160
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	31	20	9	-	-	60
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	32	19	9	-	-	60
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	31	20	9	-	-	60
รวม		124	80	36	100	-	340
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะวิทยาศาสตร์							
0501	วท.บ. เคมี	70	60	20	-	-	150
0502	วท.บ. ชีววิทยา	80	50	20	-	-	150
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	22	21	7	-	-	50
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	25	3	2	-	-	30
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	15	30	5	-	-	50
0506	วท.บ. สถิติ	14	20	6	-	-	40
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	15	36	9	-	-	60
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	18	8	4	-	-	30
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	27	24	9	-	-	60
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	30	25	5	-	-	60
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	26	25	9	-	-	60
รวม		342	302	96	-	-	740
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะเทคโนโลยี							
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	38	30	12	-	-	80
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	40	5	5	-	-	50
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	20	19	6	-	-	45
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	20	14	6	-	-	40
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	14	12	4	-	-	30
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	35	40	5	-	-	80
0607	วท.บ. ประมง	15	11	4	-	-	30
รวม		182	131	42	-	-	355
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะสัตวแพทยศาสตร์							
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	15	20	15	-	-	50
รวม		15	20	15	-	-	50
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์							
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	36	15	9	-	-	60
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	30	13	7	-	-	50
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	48	20	12	-	-	80
รวม		114	48	28	-	-	190
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะวิทยาการสารสนเทศ							
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	22	21	7	-	-	50
0902	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	100	10	10	-	-	120
0903	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	80	60	20	-	-	160
0904	วท.บ. สื่อสารนิเทศ	70	20	10	50	-	150
0905	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	80	60	20	-	-	160
0906	วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่	20	-	-	-	-	20
0907	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	72	30	18	-	-	120
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	40	28	12	-	-	80
รวม		484	229	97	50	-	860
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะวิศวกรรมศาสตร์							
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	390	120	90	95	40	735
รวม		390	120	90	95	40	735
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์							
1101	สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	41	17	2	-	-	60
1102	สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	41	17	2	-	-	60
1103	สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	41	17	2	-	-	60
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	41	17	2	-	-	60
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	28	10	2	-	-	40
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	28	10	2	-	-	40
รวม		220	88	12	-	-	320
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ							
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	720	300	180	200	-	1,400
1202	บธ.บ. การตลาด	240	100	60	50	-	450
1203	บธ.บ. การจัดการ	360	150	90	50	-	650
1204	บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	90	38	22	50	-	200
1205	บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	48	20	12	-	-	80
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	180	75	45	-	-	300
1207	บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	36	15	9	-	-	60
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	108	45	27	-	-	180
รวม		1,782	743	445	350	-	3,320
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม							
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	60	195	45	-	-	300
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	60	195	45	-	-	300
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	5	12	3	-	-	20
รวม		125	402	93	-	-	620
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์							
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	65	40	15	-	-	120
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	32	20	8	-	-	60
1403	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	32	20	8	-	-	60
1404	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	25	18	7	-	-	50
1405	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	25	18	7	-	-	50
1406	ศศ.บ. ภาษาจีน	32	20	8	-	-	60
1407	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)	25	18	7	-	-	50
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส	25	18	7	-	-	50
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	40	30	10	-	-	80
1410	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	50	35	15	-	-	100
1411	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)	25	18	7	-	-	50
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	21	5	4	-	-	30
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	21	5	4	-	-	30
1414	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	21	5	4	-	-	30
รวม		439	270	111	-	-	820
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง							
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	170	170	60	-	-	400
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	170	170	60	-	-	400
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	45	40	15	-	-	100
รวม		385	380	135	-	-	900
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะศึกษาศาสตร์							
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	5	50	5	-	-	60
1602	กศ.บ. คณิตศาสตร์	15	65	10	-	-	90
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	8	43	9	-	-	60
1604	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ	2	49	9	-	-	60
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	46	5	9	-	-	60
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	33	18	9	-	-	60
1607	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	30	21	9	-	-	60
1608	วท.บ. จิตวิทยา	12	40	8	-	-	60
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	30	100	20	-	-	150
รวม		181	391	88	-	-	660
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์							
1701	ศป.บ. ทัศนศิลป์	50	25	5	-	-	80
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	45	30	5	-	-	80
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	33	10	7	-	-	50
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	40	30	10	-	-	80
รวม		168	95	27	-	-	290
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์							
1801	ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต	51	17	12	-	-	80
1802	กศ.บ. ดนตรีศึกษา	39	12	9	-	-	60
รวม		90	29	21	-	-	140
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามสาขาวิชา)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		ระบบปกติ			ระบบ เทียบเข้า	ระบบ ต่อเนื่อง	รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission			
คณะนิติศาสตร์							
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	250	133	67	-	-	450
รวม		250	133	67	-	-	450
รวมทั้งสิ้น		5,384	3,700	1,429	595	40	11,148
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission		
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	คณะ ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ		
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission		
คณะแพทยศาสตร์							
0101	พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)	-	-	60	-	60	
0102	พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	33	10	-	7	50	
0103	วท.บ. ฉุกเฉินการแพทย์	20	14	-	6	40	
รวม		53	24	60	13	150	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University							

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)				
		รอบที่ 1 Portfolio		รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	คณะ ดำเนินการ	กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีเรียน	1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ อมว.) (คณะเภสัชศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะเภสัชศาสตร์						
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	5	3	67	13	88
รวม		5	3	67	13	88

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)				
		รอบที่ 1 Portfolio		รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	2. โครงการช่อดอกก๊ีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะพยาบาลศาสตร์						
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	2	30	88	-	120
รวม		2	30	88	-	120
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University						

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการลูกพระบิดา ศาสฯ มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะสาธารณสุขศาสตร์									
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	26	2	2	-	21	9	60	
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	30	1	-	-	20	9	60	
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	15	1	1	15	19	9	60	
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	15	1	-	15	20	9	60	
รวม		86	5	3	30	80	36	240	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)									
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission		รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาศาสตร์											
0501	วท.บ. เคมี	30	4	4	20	10	2	60	20	150	
0502	วท.บ. ชีววิทยา	35	2	2	20	20	1	50	20	150	
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	10	1	1	3	5	2	21	7	50	
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	20	1	-	4	-	-	3	2	30	

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)									
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission		รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรราชพฤษภ์ (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)											
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	5	-	-	3	5	2	30	5	50	
0506	วท.บ. สถิติ	4	1	1	4	3	1	20	6	40	
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	5	-	-	5	3	2	36	9	60	
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	8	1	1	6	1	1	8	4	30	
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	9	-	-	9	8	1	24	9	60	

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)									
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น		
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรราชพฤษณี (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	2. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมา.) (คณะวิทยาศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)											
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	15	-	-	6	6	3	25	5	60	
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	-	-	-	16	8	2	25	9	60	
รวม		141	10	9	96	69	17	302	96	740	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University											

**แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)**

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ	กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรอุบลรัตนกรเกษตร (คณะเทคโนโลยี)	1. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่อ อาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะเทคโนโลยี									
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	25	-	-	13	-	30	12	80
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	30	-	-	10	-	5	5	50
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	10	1	1	8	-	19	6	45
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	10	1	1	8	-	14	6	40
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	6	-	-	8	-	12	4	30

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)										
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission		รวมทั้งสิ้น		
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรอุบลฯ ทักษะ 4 ประการ (คณะเทคโนโลยี)	1. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่อ อาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)		1. โครงการโควตาโรงเรียน			1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะเทคโนโลยี (ต่อ)												
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	25	-	-	5	5	40	5	80			
0607	วท.บ. ประมง	5	1	-	9	-	11	4	30			
รวม		111	3	2	61	5	131	42	355			

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						รวมทั้งสิ้น		
		รอบที่ 1 Portfolio		รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission				
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		คณะ ดำเนินการ		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการส่งเสริมผลิตบัณฑิต แพทยศาสตรบัณฑิต (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	2. โครงการบูรณาการ (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	1. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อ สถานต่อ อาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission				
คณะสัตวแพทยศาสตร์										
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	9	3	3	20	15	50			
รวม		9	3	3	20	15	50			

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรักษาสีสิ่งแวดลอม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์									
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม	12	-	2	22	15	9	60	
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม	16	-	2	12	13	7	50	
0803	วท.บ. สิ่งแวดลอมศึกษา	15	5	5	23	20	12	80	
รวม		43	5	9	57	48	28	190	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ	กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	1. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาการสารสนเทศ									
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	5	2	2	13	-	21	7	50
0902	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	50	-	-	50	-	10	10	120
0903	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	20	-	-	60	-	60	20	160
0904	วท.บ. สื่อสารนิเทศ	5	-	-	65	-	20	10	100
0905	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	15	-	-	65	-	60	20	160
0906	วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่	-	-	-	-	20	-	-	20

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				คณะ ดำเนินการ	กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	1. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับ ภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission
คณะวิทยาการสารสนเทศ (ต่อ)									
0907	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	50	-	-	22	-	30	18	120
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	-	5	5	30	-	28	12	80
รวม		145	7	7	305	20	229	97	810
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะวิศวกรรมศาสตร์									
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	70	10	10	300	120	90	600	
รวม		70	10	10	300	120	90	600	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการสถานพินิจนอกรับเรียนออกแบบ สถาปัตยกรรม การก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์									
1101	สท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	2	1	1	1	36	17	2	60
1102	สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	2	1	1	1	36	17	2	60
1103	สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	2	1	1	1	36	17	2	60
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	2	1	1	1	36	17	2	60

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)								
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการสานฝันฉันอยากเรียนออกแบบ สถาปัตย์ และ การก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ต่อ)										
1105	ภ.ส.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	1	1	1	24	10	2	40	
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	1	1	1	1	24	10	2	40	
รวม		10	6	6	6	192	88	12	320	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการ MBS. Talent (คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ)	1. โครงการโควตาตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ									
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	30	5	5	5	675	300	180	1,200
1202	บช.บ. การตลาด	20	5	5	5	205	100	60	400
1203	บช.บ. การจัดการ	20	5	5	5	325	150	90	600
1204	บช.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	20	5	5	5	55	38	22	150
1205	บช.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	-	-	-	-	48	20	12	80

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีเรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการ MBS. Talent (คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ (ต่อ)									
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	20	5	5	5	145	75	45	300
1207	บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	5	2	2	1	26	15	9	60
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	10	5	5	1	87	45	27	180
รวม		125	32	32	27	1,566	743	445	2,970
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)								
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ		
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการต้นกล้าชาวบ้าน (คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission		
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม										
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	5	2	2	1	50	195	45	300	
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	5	2	2	1	50	195	45	300	
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	1	1	1	-	2	12	3	20	
รวม		11	5	5	2	102	402	93	620	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

**แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)**

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio			รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการ เด็กดีที่เรียน	2. โครงการ ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	3. โครงการ ดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1. โควตา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์								
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	5	5	55	40	15	120	
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	3	2	27	20	8	60	
1403	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	-	-	32	20	8	60	
1404	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	2	-	23	18	7	50	
1405	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	-	-	25	18	7	50	

**แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)**

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)					
		รอบที่ 1 Portfolio			รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	3. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
						รวมทั้งสิ้น	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)							
1406	ศศ.บ. ภาษาจีน	1	-	31	20	8	60
1407	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)	10	-	15	18	7	50
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส	2	1	22	18	7	50
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	5	5	30	30	10	80
1410	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	15	-	35	35	15	100

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio			รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	3. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)								
1411	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)	10	-	15	18	7	50	
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	3	2	16	5	4	30	
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	3	2	16	5	4	30	
1414	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	-	-	21	5	4	30	
รวม		59	17	363	270	111	820	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University								

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา		สาขาวิชา		แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						รวมทั้งสิ้น
				รอบที่ 1 Portfolio			รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission		
				กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ		
				1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)	1. โครงการโควตาออกเฉียงเหนือ	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง										
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	10	2	2	1	155	170	60	400	
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	10	2	2	1	155	170	60	400	
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5	1	1	1	37	40	15	100	
รวม		25	5	5	3	347	380	135	900	

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)								รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission		
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ		
		1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission		
คณะศึกษาศาสตร์										
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	3	1	1	-	-	50	5	60	
1602	กศ.บ. คณิตศาสตร์	15	-	-	-	-	65	10	90	
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	3	-	2	-	3	43	9	60	
1604	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ	-	1	1	-	-	49	9	60	
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	1	-	-	-	45	5	9	60	

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)									
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission		รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ		
		1. โครงการเด็กดีที่มีเรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission		
คณะศึกษาศาสตร์ (ต่อ)											
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	-	-	-	1	32	18	9	60		
1607	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	-	-	-	-	30	21	9	60		
1608	วท.บ. จิตวิทยา	10	1	1	-	-	40	8	60		
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	15	15	-	-	-	100	20	150		
รวม		47	18	5	1	110	391	88	660		
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University											

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio				รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission		
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ				กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ		
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission		
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์									
1701	ศป.บ. ทักษะศิลป์	15	-	5	30	25	5	80	
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	10	-	-	35	30	5	80	
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	16	-	-	17	10	7	50	
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	10	5	5	20	30	10	80	
รวม		51	5	10	102	95	27	290	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University									


แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)						รวมทั้งสิ้น
		รอบที่ 1 Portfolio			รอบที่ 2 Quota		รอบที่ 3 Admission	
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ			กองบริการการศึกษา ดำเนินการ		ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่มีเรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	3. โครงการศิษย์ก้นกุฏิ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ		1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์								
1801	ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต	5	5	41	17	12	80	
1802	กศ.บ. ดนตรีศึกษา	4	3	32	12	9	60	
รวม		9	8	73	29	21	140	
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University								

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 (แยกตามโครงการ/โควตา ของระบบปกติ)

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)							
		รอบที่ 1 Portfolio					รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รวมทั้งสิ้น
		กองบริการการศึกษา ดำเนินการ					กองบริการการศึกษา ดำเนินการ	ทปอ. ดำเนินการ	
		1. โครงการเด็กดีที่เรียน	2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	4. โครงการรับนิสิตพิการ	5. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)	1. โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1. โครงการ รอบที่ 3 Admission	
คณะนิติศาสตร์									
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	10	3	3	1	233	133	67	450
รวม		10	3	3	1	233	133	67	450


แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2-3) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University








ปฏิทิน TCAS65

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


ประจำปีการศึกษา 2565



admission.msu.ac.th

	รอบที่ 1 Portfolio	รอบที่ 2 Quota	รอบที่ 3 Admission	รอบที่ 4 Direct Admission
 รับสมัคร	- โครงการเด็กดีมีที่เรียน : 26 ต.ค. - 4 พ.ย. 64 - กีฬา, ศิลปวัฒนธรรม, โครงการต่างๆ : 1 - 20 ธ.ค. 64 admission.msu.ac.th	5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65 admission.msu.ac.th	2 - 10 พ.ค. 65 Mytcas.com	ครั้งที่ 1 : 25 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 : 10 - 12 มิ.ย. 65 admission.msu.ac.th
 สอบสัมภาษณ์	- โครงการเด็กดีมีที่เรียน : 24 พ.ย. 64 - กีฬา, ศิลปวัฒนธรรม : 18 ม.ค. 65 - โครงการต่างๆ : 26 ม.ค. 65	29 เม.ย. 65	ไม่มีสอบสัมภาษณ์	ครั้งที่ 1 : 3 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 : 13 มิ.ย. 65
 ประกาศผลการคัดเลือก	- โครงการเด็กดีมีที่เรียน : 25 พ.ย. 64 - กีฬา, ศิลปวัฒนธรรม : 18 ม.ค. 65 - โครงการต่างๆ : 27 ม.ค. 65	30 เม.ย. 65	ครั้งที่ 1 : 18 พ.ค. 65 ครั้งที่ 2 : 24 พ.ค. 65	ครั้งที่ 1 : 5 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 : 15 มิ.ย. 65
 ยืนยันสิทธิ์		7 - 8 ก.พ. 65	4 - 5 พ.ค. 65	18 - 19 พ.ค. 65
 สละสิทธิ์		9 ก.พ. 65	6 พ.ค. 65	ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา admission.msu.ac.th และ Mytcas.com		11 ก.พ. 65	9 พ.ค. 65	2 มิ.ย. 65
				ครั้งที่ 1 : 10 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 2 : 21 มิ.ย. 65











กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204 เว็บไซต์ <http://acad.msu.ac.th>



กำหนดการสอบ กสพท, GAT/PAT และวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

การสอบ	สมัคร	สอบ	ประกาศผล
กสพท	1-20 ต.ค. 64 www9.si.mahidol.ac.th	26 มี.ค. 65	20 เม.ย. 65
GAT/PAT	15-28 ธ.ค. 64	12-15 มี.ค. 65	18 เม.ย. 65
วิชาสามัญ	mytcas.com	19-20 มี.ค. 65	20 เม.ย. 65

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการเด็กดีมีที่เรียน


	1 - 25 ต.ค. 64	โรงเรียนคัดเลือกนักเรียน สาขาวิชาละ 1 คน ต่อ 1 โรงเรียน
	26 ต.ค. - 4 พ.ย. 64	สมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	5 พ.ย. 64	วันสุดท้ายในการอัปโหลดเอกสาร ประกอบการสมัคร
	26 ต.ค. - 8 พ.ย. 64	ตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	18 พ.ย. 64	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://admission.msu.ac.th
	24 พ.ย. 64	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
	25 พ.ย. 64	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://admission.msu.ac.th
	9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป	ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
	7 - 8 ก.พ. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	9 ก.พ. 65	สละสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	11 ก.พ. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://admission.msu.ac.th

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 สอบที่ 1 Portfolio





โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

	1 - 20 ส.ค. 64	สมัครพร้อมชำระเงินและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	9 ส.ค. 64 เป็นต้นไป	ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
	21 ส.ค. 64	วันสุดท้ายในการชำระเงินและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
	1 - 22 ส.ค. 64	ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะเอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	29 ส.ค. 64	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม https://admission.msu.ac.th
	15 ม.ค. 65	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
	16 ม.ค. 65	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
	18 ม.ค. 65	- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ https://admission.msu.ac.th
	26 ม.ค. 65	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ
	27 ม.ค. 65	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ https://admission.msu.ac.th
	7 - 8 ก.พ. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	9 ก.พ. 65	สละสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	11 ก.พ. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://admission.msu.ac.th

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio โครงการรับนิสิตพิการ

	1 - 20 ส.ค. 64	สมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	9 ส.ค. 64 เป็นต้นไป	ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
	1 - 24 ส.ค. 64	ตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร (ทางอีเมลของผู้สมัคร)
	29 ส.ค. 64	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://admission.msu.ac.th
	12 ม.ค. 65	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
	13 ม.ค. 65	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://admission.msu.ac.th
	7 - 8 ก.พ. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	9 ก.พ. 65	สละสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	11 ก.พ. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://admission.msu.ac.th

**กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 Quota
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

	9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป	ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
	5 ม.ค. - 28 ก.พ. 65	สมัครพร้อมชำระเงินและอัปโหลดเอกสาร ประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	1 มี.ค. 65	วันสุดท้ายในการชำระเงินและอัปโหลดเอกสาร ประกอบการสมัคร
	5 ม.ค. - 2 มี.ค. 65	ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะ เอกสารประกอบการสมัคร https://admission.msu.ac.th
	27 เม.ย. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ https://admission.msu.ac.th
	29 เม.ย. 65	สอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์
	30 เม.ย. 65	ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก https://admission.msu.ac.th
	4 - 5 พ.ค. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com
	6 พ.ค. 65	สละสิทธิ์ mytcas.com
	9 พ.ค. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา https://admission.msu.ac.th

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission



2 - 10 พ.ค. 65

ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
(สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน)



2 - 10 พ.ค. 65

สมัคร (แบบเรียงลำดับไม่เกิน 10 อันดับ)
พร้อมชำระเงิน mytcas.com



18 พ.ค. 65

ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 1
mytcas.com



18 - 19 พ.ค. 65

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา mytcas.com



24 พ.ค. 65








ประกาศผลการคัดเลือก ครั้งที่ 2
mytcas.com



2 มิ.ย. 65

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
mytcas.com และ <https://admission.msu.ac.th>

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4 Direct Admission

	9 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป	ลงทะเบียนใช้งานระบบ mytcas.com
	25 พ.ค. - 5 มิ.ย. 65	รับสมัคร คัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1
	8 - 9 มิ.ย. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1 mytcas.com
	10 มิ.ย. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 1
	11 - 15 มิ.ย. 65	รับสมัคร คัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2
	18 - 19 มิ.ย. 65	ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2 mytcas.com
	21 มิ.ย. 65	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ครั้งที่ 2

ติดตามข้อมูลการคัดเลือก รอบที่ 4 ทางเว็บไซต์ <https://admission.msu.ac.th>

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

โครงการ	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)
๑ กองบริการการศึกษาดำเนินการ	
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน	1,001
2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา	114
3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม	133
4. โครงการรับนิสิตพิการ	40
5. โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)	30
6. โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์)	30
7. โครงการเพชรราชพุกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)	96
8. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)	61
9. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศักยภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	9
10. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	3
11. โครงการรักษาสีงแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)	57
12. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	305
13. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)	300
14. โครงการสานฝันน้อยอยากเรียนนอกแบบ สถาปัตย์ และการก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)	192
15. โครงการ MBS.Talent (คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ)	1,566
16. โครงการต้นกล้าชาบaban (คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)	102
17. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)	363
18. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)	347
19. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)	110
20. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนตรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)	102
21. โครงการศิษย์ก้นกุฏิ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)	73
22. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)	233
รวม	5,267
๑ คณะดำเนินการ	
1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ รวม.) (คณะเภสัชศาสตร์)	3
2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)	69
3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ รวม.) (คณะวิทยาศาสตร์)	17
4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)	5
5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)	3
6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)	20
รวม	117
รวมทั้งสิ้น	5,384

๑ กองบริการการศึกษาดำเนินการ

1. โครงการเด็กดีที่มีเรียน

คือ การคัดเลือกนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคม ที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน และ/หรือมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นนักเรียนที่เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ให้บริการแก่สังคม ที่มีหลักฐานประจักษ์ชัดเจน และมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนต้นสังกัด
4. ต้องเป็นนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน สาขาวิชาละ 1 คนต่อ 1 โรงเรียน เท่านั้น โดยมีหนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโรงเรียน ที่มีผู้บริหารหรือครูแนะแนวลงลายมือชื่อรับรอง
5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

คุณสมบัติเฉพาะ :

ผู้สมัครต้องเป็นผู้กระทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เช่น ครอบครัวยุติธรรม ชุมชน ประเทศชาติ โดยมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้

1. มีความเป็นผู้นำในการช่วยเหลือหรืออุทิศตนเพื่อส่วนรวม
2. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
3. เป็นผู้มีส่วนร่วมหรือตระหนักในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
4. เป็นผู้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกชนิด

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน														
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :														
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก											
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน								ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ศตวรรษที่ 21
				คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	สังคมศึกษา	การงานอาชีพ	ภาษา	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ			
คณะแพทยศาสตร์														
0102	พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	33	3.00	-	2.75	2.75	-	-	-	-	-	2.50		
0103	วท.บ. อุกเขิญการแพทย์	20	3.00	-	2.75	2.75	-	-	-	-	-	-		
คุณสมบัติเฉพาะ : พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต														
ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต														
คณะเภสัชศาสตร์														
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	5	3.00	-	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-		
เอกสารเฉพาะ : ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม														
<ol style="list-style-type: none"> ผู้สมัครต้องได้รับรางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม หรือคุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป (ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับ ม. 4 - 6) ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16) 														

1. โครงการเด็กที่มีที่เรียน (ต่อ)											
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :											
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์											
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	26	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	30	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	15	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	15	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
คุณสมบัติเฉพาะ : วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม และ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต											

1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน (ต่อ)												
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :												
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน								ภาษา ต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์และ วัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	ภาษาอังกฤษ		
คณะวิทยาศาสตร์												
0501	วท.บ. เคมี	30	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0502	วท.บ. ชีววิทยา	35	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	10	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	20	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	5	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0506	วท.บ. สถิติ	4	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	5	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	8	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-	-
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	9	2.75	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	2.50
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	15	3.00	-	3.50	3.50	-	-	-	-	-	3.00
คุณสมบัติเฉพาะ :												
วท.บ. ชีววิทยา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต												
วท.บ. คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต												
วท.บ. ฟิสิกส์ วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี และ กศ.บ. ฟิสิกส์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต												

1. โครงการเด็กดีที่มีที่เรียน (ต่อ)													
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :													
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน								การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ				
คณะเทคโนโลยี													
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	25	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	30	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	6	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	25	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0607	วท.บ. ประมง	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คุณสมบัติเฉพาะ : วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) และ วท.บ. สัตวศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต													
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์													
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	16	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	15	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1. โครงการเด็กที่มีที่เรียน (ต่อ)												
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :												
รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำของ 4 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน								ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ		
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ต่อ)												
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะการบัญชีและการจัดการ												
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	30	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	บธ.บ. การตลาด	20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	บธ.บ. การจัดการ	20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เอกสารเฉพาะ :												
บธ.บ. การตลาด												
ผู้สมัครต้องส่งเรียงความ หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบัน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)												
บธ.บ. การจัดการ												
ผู้สมัครต้องส่งเรียงความและภาพประกอบแสดงแนวความคิดธุรกิจ หัวข้อ “การจัดการและการรักโลก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)												

1. โครงการเด็กดีที่เรียน (ต่อ)												
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :												
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
				ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ^{ชั้นต่ำ} ของ 4 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง												
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	10	2.50	-	-	-	2.25	-	-	-	-	
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
คณะศึกษาศาสตร์												
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
1602	กศ.บ. คณิตศาสตร์	15	3.50	-	3.75	-	-	-	-	-	-	
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	3	2.75	2.75	-	-	3.00	-	-	-	2.50	
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	1	3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-	
1608	วท.บ. จิตวิทยา	10	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	15	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์												
1701	ศป.บ. ทัศนศิลป์	15	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	10	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	16	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	

เอกสารประกอบการสมัคร

<p>1</p>	<p>ใบสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ที่มีรูปถ่าย ดิจิทัลปัจจุบันของผู้สมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาว หรือ สีน้ำเงิน หน้าตรงเต็ม สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และไม่ปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ (.jpg) หรือ (.png) โดยมีขนาดรูป 3x4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 354x472 พิกเซล ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,024 KB (2 MB) โดยในใบสมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัคร เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 แผ่น</p>
<p>2</p>	<p>ใบระเบียบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน ให้ครบถ้วนทุกหน้า (หน้า-หลัง) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 ฉบับ</p>
<p>3</p>	<p>- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) กรณีชื่อ-สกุลในใบระเบียบแสดงผลการเรียน และบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกัน จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 ฉบับ</p>
<p>4</p>	<p>หนังสือรับรองหรือประกาศที่ระบุรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จากทางโรงเรียนที่มีผู้บริหารหรือครูแนะแนว ลงลายมือชื่อรับรอง ให้ครบถ้วนทุกหน้า เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 ฉบับ</p>
<p>5</p>	<p>แบบบันทึกผลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ โรงเรียนเป็นผู้ประเมิน ตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 แผ่น</p>
<p>6</p>	<p>แบบรายงานตนเอง การทำความดี มีคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญ ประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม นักเรียนพิมพ์เรียงความตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)</p>	<p>1 แผ่น</p>
<p>7</p>	<p>Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10,024 KB (10 MB) ประกอบด้วย : ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงาน ที่โดดเด่น หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร กรณีคณะ/สาขาวิชา กำหนดให้ส่งเอกสารเฉพาะ เช่น หลักฐานเชิงประจักษ์ ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร หรือ เรียงความตามหัวข้อต่าง ๆ นั้น โดยให้นับรวมจำนวนหน้าไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A4</p>	<p>1 ชุด</p>

เอกสารเฉพาะที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

รหัสสาขาวิชา 0201 ก.บ. การบริหารทางเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์

1. รางวัลและการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ประจักษ์เกี่ยวกับจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม หรือ คุณธรรม จริยธรรม อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป โดยขอให้นำเสนอรางวัลที่โดดเด่นให้ชัดเจน (ต้องเป็นรางวัลที่ได้รับ ม. 4 - 6)
2. เรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันอยากเป็นเกษตรกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (พอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

รหัสสาขาวิชา 0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ

- เรียงความ หัวข้อ “นักนิเทศศาสตร์ในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (พอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

รหัสสาขาวิชา 1202 บร.บ. การตลาด คณะการบัญชีและการจัดการ

- เรียงความ หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่น่าจับตามองในยุคปัจจุบัน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (พอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

รหัสสาขาวิชา 1203 บร.บ. การจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ

- เรียงความและภาพประกอบแสดงแนวความคิดธุรกิจ หัวข้อ “การจัดการและการรักโลก” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (พอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)



**โครงการเด็กดีมีที่เรียน
สมัครได้ 1 อันดับ/สาขาวิชา
ไม่มีค่าสมัคร**



ขั้นตอนการสมัคร 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ

- 1.1 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากโรงเรียน (ผู้ที่มีรายชื่อตามหนังสือรับรองหรือประกาศ) ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ ก่อนเข้าสู่ระบบการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> โดยกรอกข้อมูลตามคำแนะนำและขั้นตอนที่กำหนด
- 1.2 ดำเนินการยืนยันตัวตนผ่านอีเมล เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จ สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้ทันที



ลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบรับสมัคร



ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล

ขั้นตอนที่ 2 การสมัคร

- 2.1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
- 2.2 กรอกข้อมูลการสมัคร อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล และบันทึกข้อมูลการสมัคร (สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
- 2.3 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ



ศึกษาข้อมูลการสมัคร



กรอกข้อมูลการสมัคร
อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล
และบันทึกข้อมูลการสมัคร



พิมพ์ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

- 3.1 ผู้สมัครเลือกเมนู “อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร” เพื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
- 3.2 เมื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และ “บันทึกการอัปโหลด” ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ ไม่เกิน 3 วัน หลังจากทำการสมัคร



อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร



บันทึกการอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร

ตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัครได้ภายใน 5 วัน หลังจากการอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ระบบจะแสดงสถานะเอกสารประกอบการสมัคร



ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู
“ตรวจสอบ”



ตรวจสอบสถานะ
เอกสารประกอบการสมัคร

หมายเหตุ :

- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
- กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน

การพิจารณาคัดเลือก

1. พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 4 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 4 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน **ยกเว้นรหัสสาขาวิชา 0201 ก.บ.การบริหารทางเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์**

เงื่อนไขในการคัดเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเด็กดีที่มีเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัคร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนชนดีเด่นด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการให้ ที่เปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 - 20 ธันวาคม 2564

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ (กรณีที่ได้รับเฉพาะ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น ให้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา)

2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องมีผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
5. ต้องมีประวัติผลงาน และความสามารถทางกีฬา ดีเด่นในระดับใดระดับหนึ่ง ในช่วง 3 ปีย้อนหลัง นับจากวันประกาศรับสมัคร และมีระดับการแข่งขัน ดังนี้

- 5.1 เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย หรือ
 - 5.2 เป็นนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติ/ตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ/ตัวแทนจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ/ตัวแทนจังหวัดที่ผ่านการรับรองจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือ
 - 5.3 เป็นนักกีฬาตัวแทนเขตการศึกษา หรือ
 - 5.4 เป็นนักกีฬาระดับตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ
 - 5.5 เป็นนักกีฬาที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาประจำปีของสมาคมต่าง ๆ
 - 5.6 ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5.1 - 5.5 หรือ เทียบเท่า ใดๆอย่างใดอย่างหนึ่ง
6. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ประเภทกีฬาที่รับสมัคร :

ชนิดกีฬาที่เคยจัดการแข่งขันในกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

หลักฐานการสมัคร :

1. ใบสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครเพื่อเป็นเอกสารใบปะหน้าแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ที่ใช้ประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากไฟล์เอกสารผลงาน ดังนี้
 - ผลงานแสดงความสามารถทางด้านกีฬา
 - เกียรติบัตร/ประกาศนียบัตร
 - หนังสือ/คำสั่ง รับรองจากสถานศึกษา
3. Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านกีฬาอย่างชัดเจน
4. ใบทะเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
(กรณีชื่อ-สกุล ในใบทะเบียนแสดงผลการเรียนและบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกัน จะต้องมีส่วนสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
7. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

การพิจารณาคัดเลือก :

ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 3 ผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ส่วนที่ 2 องค์ประกอบที่ 1 Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านกีฬาอย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 เอกสารตัวอย่างผลงานเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ที่ยืนยันความสามารถทางด้านกีฬา การเป็นตัวแทนนักกีฬาหรือการเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การสมัคร :

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>

หมายเหตุ :

1. ผลงานที่เป็นเอกสารให้จัดทำและบันทึกเป็นไฟล์ (.pdf)
2. ผลงานที่เป็น Clip VDO สามารถอัปโหลดลง Youtube หรือ Google drive แล้วให้แนบลิงก์ผ่านระบบรับสมัคร

เงื่อนไข :

1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีเด่นด้านกีฬาหรือโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลด Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านกีฬาอย่างชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้อัปโหลดลง Youtube หรือ Google drive แล้วให้แนบลิงก์สำหรับรับชม ผ่านระบบรับสมัคร หลักฐานแสดงตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองจากทางสถาบัน ภาพถ่าย เอกสารที่ยืนยันความสามารถทางด้านกีฬา การเป็นตัวแทนนักกีฬาหรือการเข้าร่วมการแข่งขัน ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา มาพร้อมการสมัครเท่านั้น

3. ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครความสามารถทางด้านกีฬาได้เพียง 1 ชนิดกีฬา เท่านั้น

4. ผู้สมัครที่ไม่อัปโหลด Clip VDO หรือ ไฟล์เอกสารผลงาน ที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา มาพร้อมการสมัคร และหาก Clip VDO ไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์

5. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากหลักฐานผลงานด้านกีฬา ที่อัปโหลดมาพร้อมการสมัครเท่านั้น ผู้ที่ไม่อัปโหลดเอกสารหลักฐานผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์

6. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีเด่นด้านกีฬา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7. ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีเด่นด้านกีฬา จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

8. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งเสริมเยาวชนคนดีเด่นด้านกีฬา จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านกีฬาของทางมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4388

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ

คณะสาธารณสุขศาสตร์

0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	2	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-

คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น

วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม และ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

คณะวิทยาศาสตร์

0501	วท.บ. เคมี	4	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0502	วท.บ. ชีววิทยา	2	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	1	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	1	2.00	-	2.00	2.00	-	-	-	-	-
0506	วท.บ. สถิติ	1	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (ต่อ)													
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :													
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ภาษาต่างประเทศ		
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)													
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	1	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-	-	
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น วท.บ. ชีววิทยา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต วท.บ. ฟิสิกส์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต													
คณะเทคโนโลยี													
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0607	วท.บ. ประมง	1	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) และ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต													

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
				ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ^๕ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ	
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์												
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิทยาการสารสนเทศ												
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะวิศวกรรมศาสตร์												
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์												
1101	สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา (ต่อ)												
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :												
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ		
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ต่อ)												
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น												
คณะศึกษาศาสตร์												
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1604	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ	1	3.00	3.00	-	-	-	-	-	-	-	3.00
1608	วท.บ. จิตวิทยา	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	15	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น												
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป												
ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต												
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ												
ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต												
เอกสารเฉพาะ :												
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ												
ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชา” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)												

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

คือ โครงการที่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ในด้านดนตรีพื้นบ้าน/พื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นบ้าน/พื้นเมือง ขับร้องพื้นบ้าน/พื้นเมือง ศิลปะหรือหัตถกรรม และ ภาษาและวรรณศิลป์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ หรือ
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ มาแล้ว ไม่เกิน 3 ปี (กรณีที่ได้รับเฉพาะ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น ให้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละคณะ/สาขาวิชา)
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (กรณีผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) หรือ
4. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)
5. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
6. ต้องมีผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
7. มีประวัติการเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทต่าง ๆ ดังนี้
 - 7.1 ประเภทดนตรีพื้นบ้าน/พื้นเมือง หมายถึง ดนตรีที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนจากทุกภูมิภาคที่ยึดถือปฏิบัติพัฒนาสืบทอดมาจนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ
 - 7.2 ประเภทนาฏศิลป์พื้นบ้าน/พื้นเมือง หมายถึง รูปแบบการฟ้อนรำที่ปรากฏอยู่ในท้องถิ่น ชุมชนจากทุกภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ
 - 7.3 ประเภทขับร้องพื้นบ้าน/พื้นเมือง หมายถึง การขับ การร้อง การลำ หรือรูปแบบการออกเสียงที่ใช้ท่วงทำนองในท้องถิ่น ชุมชนจากทุกภูมิภาค ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและวัฒนธรรมนั้น ๆ
 - 7.4 ประเภทศิลปะ หรือหัตถกรรม หมายถึง การสร้างสรรค์งานด้านศิลปะประเภทจิตรกรรม และประติมากรรม ได้แก่ วาดภาพ งานใบตอง แกะสลัก ร้อยมาลัย จักสาน และประดับตกแต่งดอกไม้
 - 7.5 ประเภทภาษาและวรรณศิลป์ หมายถึง การแสดงออกโดยใช้ภาษาและวาทศิลป์ เช่น พิธีกร สุนทรพจน์ ได้ว่าเป็นต้น

ประเภทศิลปวัฒนธรรมที่รับสมัคร :

1. ดนตรีพื้นบ้าน/พื้นเมือง
2. นาฏศิลป์พื้นบ้าน/พื้นเมือง
3. ขับร้องพื้นบ้าน/พื้นเมือง
4. ศิลปะหรือหัตถกรรม
5. ภาษาและวรรณศิลป์

หลักฐานการสมัคร :

1. ใบสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครเพื่อเป็นเอกสาร ใบปะหน้าแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
2. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ที่ใช้ประกอบการพิจารณาต้องเป็นผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากไฟล์เอกสารผลงาน ดังนี้
 - ผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมต่อเนื่องในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 - เอกสารหลักฐาน เช่น เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ที่ยืนยันความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
3. Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างชัดเจน
4. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 5 ภาคเรียน จำนวน 1 ชุด หรือ ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 6 ภาคเรียน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด (กรณีสำเร็จการศึกษา)

5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

(กรณีชื่อ-สกุล ในใบทะเบียนแสดงผลการเรียนและบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน จะต้องมีส่วนเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

7. เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

การพิจารณาคัดเลือก :

ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด หรือ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)

องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 6 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด (กรณีผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า)

องค์ประกอบที่ 3 ผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ส่วนที่ 2 **องค์ประกอบที่ 1** Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างชัดเจน

องค์ประกอบที่ 2 เอกสารตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร ภาพถ่าย ที่ยืนยันความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนหนังสือรับรองจากสถานศึกษา

ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การสมัคร :

สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>

หมายเหตุ :

1. ผลงานที่เป็นเอกสารให้จัดทำและบันทึกเป็นไฟล์ (.pdf)
2. ผลงานที่เป็น Clip VDO สามารถอัปโหลดลง Youtube หรือ Google drive แล้วให้แนบลิงก์ผ่านระบบรับสมัคร

เงื่อนไข :

1. ผู้สมัครต้องเลือกสมัครในประเภทโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา ประเภทโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องอัปโหลด Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยให้อัปโหลดลง Youtube หรือ Google drive แล้วให้แนบลิงก์สำหรับรับชม ผ่านระบบรับสมัคร หลักฐานแสดงตัวอย่างผลงาน เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองจากทางสถาบัน ภาพถ่าย เอกสารที่ยืนยันความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องอัปโหลดมาพร้อมการสมัครเท่านั้น

3. ผู้สมัครที่ไม่อัปโหลด Clip VDO และเอกสารผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มาพร้อมการสมัคร และหาก Clip VDO ไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดได้ จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์

4. คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครจากหลักฐานผลงานด้านศิลปวัฒนธรรม ที่อัปโหลด มาพร้อมการสมัครเท่านั้น ผู้ที่ไม่อัปโหลดเอกสารหลักฐานผลงาน จะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบสัมภาษณ์

5. ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จะถูกตัดสิทธิ์การคัดเลือกโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

7. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม จะต้องช่วยเหลือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของทางมหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4388

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม														
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :														
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก											
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ				
คณะพยาบาลศาสตร์														
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	2	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	3.00			
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น														
คณะสาธารณสุขศาสตร์														
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	2	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-			
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-			
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น														
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม														
ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต														
คณะวิทยาศาสตร์														
0501	วท.บ. เคมี	4	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-			
0502	วท.บ. ชีววิทยา	2	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-			
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	1	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-			
0506	วท.บ. สถิติ	1	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-			

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)														
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :														
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก											
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								ศิลปะ	การทำงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ภาษาต่างประเทศ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ			
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)														
0508	วท.บ. พันธศาสตร์โมเลกุล	1	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-	-		
<p>คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น</p> <p>วท.บ. ชีววิทยา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต</p> <p>วท.บ. ฟิสิกส์ และ วท.บ. พันธศาสตร์โมเลกุล ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต</p>														
คณะเทคโนโลยี														
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<p>คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น</p> <p>วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) และ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต</p>														

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์													
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะวิทยาการสารสนเทศ													
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะวิศวกรรมศาสตร์													
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	10	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์													
1101	สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1102	สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1103	สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1104	ศบ.บ. นฤมิตศิลป์	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)														
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :														
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก											
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								ศิลปะ	การทำงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ				
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ														
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1202	บช.บ. การตลาด	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1203	บช.บ. การจัดการ	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1204	บช.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1206	บช.บ. การบริหารการเงิน	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1207	บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	5	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม														
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	1	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์													
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	5	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	2	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส	1	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง													
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	2	2.50	-	-	-	2.25	-	-	-	-	-	
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
คุณสมบัติเฉพาะ : ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น													
คณะศึกษาศาสตร์													
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	1	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	2	2.50	2.75	-	-	3.00	-	-	-	-	2.50	

3. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ^๕ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ^๕ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
คณะนิติศาสตร์													
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	3	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น		133											

4. โครงการรับนิสิตพิการ

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ที่มีความพิการตามประเภทความพิการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. ต้องเป็นบุคคลที่มีประเภทความพิการ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก และประเภทความพิการ :

รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 5 ภาคเรียน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์			
1101	สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00
1102	สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00
1103	สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	1	2.00
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	1	2.00
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	1	2.00
ประเภทความพิการ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง)			
คณะการบัญชีและการจัดการ			
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	5	2.00
1202	บธ.บ. การตลาด	5	2.00
1203	บธ.บ. การจัดการ	5	2.00
1204	บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	5	2.00
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	5	2.00
1207	บธ.บ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	1	2.00
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	1	2.00
ประเภทความพิการ : คณะการบัญชีและการจัดการ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ใช้วีลแชร์			
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม			
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	1	2.00
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	1	2.00
ประเภทความพิการ : คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (ใช้เครื่องช่วยฟัง)			

4. โครงการรับนิสิตพิการ (ต่อ)

รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำของ 5 ภาคเรียน
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง			
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	1	2.50
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	1	2.00
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	1	2.50
ประเภทความพิการ : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ใช้วีลแชร์			
คณะศึกษาศาสตร์			
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	1	3.25
ประเภทความพิการ : คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ใช้วีลแชร์ เอกสารเฉพาะ : กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรู้			
คณะนิติศาสตร์			
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	1	2.00
ประเภทความพิการ : คณะนิติศาสตร์ ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ จะต้องสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ใช้วีลแชร์			
รวมทั้งสิ้น		40	

เอกสารประกอบการสมัคร :

ที่	รายการเอกสารประกอบการสมัคร	จำนวน
1	ใบสมัครโครงการรับนิสิตพิการ (ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลการสมัครด้วยลายมือ ตีรูปถ่ายขนาด 3X4 ซม. ลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ฉบับ
2	ใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ให้ครบถ้วนทุกหน้า (หน้า-หลัง) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ฉบับ
3	- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) กรณีชื่อ-สกุลในใบระเบียนแสดงผลการเรียนและบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ฉบับ
4	สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมาย ว่าด้วย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ฉบับ
5	เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10,024 KB (10 MB) ประกอบด้วย : ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ผลงานที่โดดเด่น หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัคร กรณีสมัคร กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ต้องส่งเพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงศักยภาพหรือสมรรถภาพในการเรียนรู้	1 ชุด

4. โครงการรับนิสิตพิการ (ต่อ)

ขั้นตอนการสมัคร :

1. ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลในประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 โครงการรับนิสิตพิการ ให้เข้าใจก่อนการกรอกข้อมูลการสมัคร
2. ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการรับนิสิตพิการ กรอกข้อมูลการสมัครด้วยลายมือ ตัดรูปถ่ายขนาด 3x4 ซม. ลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย เป็นไฟล์ (.pdf)
3. กรอกข้อมูลการสมัคร และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกด “ส่ง” (สมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
4. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะเอกสารประกอบการสมัคร ได้ภายใน 5 วัน หลังจากสมัครและอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร (ทางอีเมลของผู้สมัครที่ให้ไว้ในระบบรับสมัคร)

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำการจะถูกลงโทษตามกฎหมายจนถึงที่สุด

การพิจารณาคัดเลือก :

1. พิจารณาผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน
2. พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หมายเหตุ : ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกคน

อันดับการสมัคร :

สมัครได้ 1 อันดับ/สาขาวิชา

อัตราค่าสมัคร :

ไม่มีค่าสมัคร

โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ (กรณีคณะ/สาขาวิชาที่รับเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น ให้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ)
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องมีผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ติดต่อยาเสพติดหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

หลักฐานการสมัคร :

1. ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) (กรณีชื่อ-สกุล ในใบระเบียบแสดงผลการเรียน และบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกันจะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. ใบสมัครโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัครเพื่อเป็นเอกสารใบปะหน้าแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio) พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร
5. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

การพิจารณาคัดเลือก :

ส่วนที่ 1 ผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (5 ภาคเรียน) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 2 ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

องค์ประกอบที่ 3 ผลการเรียนจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ส่วนที่ 2 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) และ/หรือเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

ส่วนที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ แบบออนไลน์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

5. โครงการชดเชย (คณะพยาบาลศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ที่ติดต่อยาเสพติดหรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
คณะพยาบาลศาสตร์													
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	30	3.50	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	3.00		
รวม		30											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ผลงานที่ได้รับเกียรติบัตร ประกาศนียบัตร รางวัลหรือโล่ประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับทักษะที่โดดเด่น อย่างน้อยในระดับจังหวัดขึ้นไป เช่น ด้านภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้นำ จิตอาสา คุณธรรม ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี

เอกสารเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชาชีพการพยาบาลในสถานการณ์ COVID-19” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
2. ผู้สมัครต้องจัดทำ Clip VDO แนะนำตัวเอง และจุดเด่นของตัวเองไม่เกิน 3 นาที โดยให้อัปโหลดลง Google drive แล้วแนบลิงก์ผ่านระบบรับสมัคร เท่านั้น

6. โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม และ วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
คณะสาธารณสุขศาสตร์													
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	15	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	15	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		30											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ประเภทด้านวิชาการกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมด้านจิตอาสา ภาวะการเป็นผู้นำ เป็นต้น

7. โครงการเพชรราชพุกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)											
0506	วท.บ. สถิติ	4	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	5	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	6	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	9	2.75	-	2.50	2.50	-	-	-	-	2.50
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	6	3.50	-	3.50	3.50	-	-	-	-	3.00
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	16	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-
รวม		96									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัตินักเรียน และใบแสดงผลการเรียน
- เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
- ใบประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือ ผลการสอบวัดผลทักษะทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
- ผลการสอบ TEDET วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา วท.บ. จุลชีววิทยา) (ถ้ามี)

เอกสารเฉพาะ :

ผู้สมัครต้องมีเรียงความในหัวข้อ “เหตุผลใดถึงอยากเรียนสาขา.....” (ระบุสาขาที่สมัคร) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

8. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน) วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่) และ วท.บ. สัตวศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ที่ติดต่อยาเสพติดหรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน (GPAX) ขั้นต่ำ	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ภาษาต่างประเทศ	
คณะเทคโนโลยี												
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	13	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	10	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	8	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	8	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	

8. โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก											
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา						
คณะเทคโนโลยี (ต่อ)														
0607	วท.บ. ประมง	9	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวม		61												

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ด้านกิจกรรม/กิจการ หรือผลงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกษตร

- ประวัติส่วนตัว/ประวัติการศึกษา
- ทักษะคดีที่มีต่อสาขาวิชา
- ผลงาน/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ที่เคยเข้าร่วม

9. โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทยศึกษภาพสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									ต่างประเทศ
				ไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม			
คณะสัตวแพทยศาสตร์													
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	9	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-	-	-	3.50		
รวม		9											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
- รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรมเด่นที่เคยเข้าร่วม (กิจกรรมเด่น ๆ 5 กิจกรรม)
- เรียงความ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

10. โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
4. เป็นผู้ไม่มีเมตตาต่อสัตว์ และสุขภาพดี เนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ
5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ที่ติดต่อยาเสพติด หรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะสัตวแพทยศาสตร์											
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	3.00
รวม		3									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา
- รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรมเด่นที่เคยเข้าร่วม (กิจกรรมเด่นๆ 5 กิจกรรม)
- เรียงความ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

เอกสารเฉพาะ :

ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอบุตรบุรีจังหวัด บุตรบุรีจังหวัด บุตรบุรีอำเภอบุตรบุรีจังหวัด หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปลุกสัตว์เป็นอาชีพหลัก

11. โครงการรักษาสีงแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคัมรงเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และ ประวัติศาสตร์	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ภาษาต่างประเทศ		
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์													
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	22	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	12	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	23	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		57											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัติส่วนตัว
- ใบประกาศนียบัตรหรือเคยเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับจิตอาสา

12. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ											
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	13	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0902	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	50	2.25	-	2.50	2.50	-	-	-	-	2.50
0903	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	60	2.25	2.00	2.50	2.25	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
0904	วท.บ. สื่อสารนิเทศ	65	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0905	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	65	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0907	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	22	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	30	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		305									

12. โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) (ต่อ)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัติส่วนตัว เกียรติบัตร ใบประกาศ ใบรับรองกิจกรรมต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม เช่น อบรม เข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อ ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น ด้านภาษานักเรียนแลกเปลี่ยนทำงานกับชาวต่างชาติ ใบประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สท.บ. สารสนเทศศาสตร์ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป
- วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ประกวดแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสารสนเทศ เขียนโปรแกรม ตัดต่อวิดีโอ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ
- วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป ประสบการณ์หรือความถนัดทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความสนใจทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
- วท.บ. สื่อณมิติ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป กิจกรรมการเข้าร่วมเกี่ยวกับการผลิตสื่อ การออกแบบ การวาดภาพ การทำภาพยนตร์สั้น Youtuber eSport ที่เกี่ยวข้อง
- นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป ผลงานเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ เช่น ทำหนังสือ ถ่ายภาพ ตัดต่อ VDO เป็นต้น
- วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป
- วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป

13. โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	ภาษาอังกฤษ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์											
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	300	3.00	-	2.75	2.75	-	-	-	-	-
รวม		300									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ประวัติส่วนตัว ประกาศนียบัตร รางวัล ภาพถ่าย ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันด้านวิชาการ

เอกสารเฉพาะ :

หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

14. โครงการสานฝันฉันทนอยากรเรียนออกแบบ สถาปัตยกรรม และการก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ที่ติดต่อยาเสพติดหรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ค่าเฉลี่ย ผลการศึกษา (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ศิลปะ และ สังคมศึกษา	สุขศึกษา และ พลศึกษา	สังคมศึกษา	ภาษาต่างประเทศ	การงานอาชีพและเทคโนโลยี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์											
1101	สท.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	36	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	สท.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	36	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	สท.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	36	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	ศบ.บ. นฤมิตศิลป์	36	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	ภ.สท.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	24	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	24	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		192									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ผลงานด้านศิลปะ หรือผลงานออกแบบ
- สื่อผลงานภาพเคลื่อนไหว ศิลปะทางด้านการออกแบบ

15. โครงการ MBS.Talent (คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมน่ารังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ											
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	675	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	บช.บ. การตลาด	205	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	บช.บ. การจัดการ	325	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	บช.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	55	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	บช.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	48	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	บช.บ. การบริหารการเงิน	145	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	บช.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	26	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	87	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		1,566									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการ ประกาศนียบัตร รางวัล ภาพถ่าย

16. โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								พหุวัฒนธรรม	ต่างประเทศ
				ไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ต่างประเทศ		
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม													
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	2	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม		102											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ประวัติส่วนตัว
- ประกาศนียบัตรด้านกิจกรรมต่าง ๆ

เอกสารเฉพาะ :

ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “จิตสาธารณะและการบริการ ในมุมมองของผู้สมัคร” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

17. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาที่โดดเด่น และศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้ติดต่อยาเสพติดหรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อร่างกาย หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio และเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์											
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	55	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	27	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	32	3.60	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	23	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	25	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	ศศ.บ. ภาษาจีน	31	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น)	15	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส	22	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-

17. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	ภาษา	การงานอาชีพ	ต่างประเทศ	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)												
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	30	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	35	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1411	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)	15	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	16	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	16	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1414	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	21	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		363										

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ศศ.บ. ภาษาไทย ด้านภาษาไทย หรือด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเกี่ยวข้องกับภาษาไทย
- ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ ด้านการเขียน เช่น เรื่องสั้น นวนิยาย สารคดี ข่าว การผลิตคลิปวิดีโอ การเป็นนักข่าว หรือช่างภาพประจำโรงเรียน การออกแบบ และกราฟิกดีไซน์
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี) และเรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)

17. โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) (ต่อ)

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือผลการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐาน ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา (ถ้ามี)
- ศศ.บ. ภาษาจีน ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน และใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาญี่ปุ่น และเขียนเรียงความภาษาไทย ด้วยตัวบรรจง เรื่อง “เหตุผลที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
- ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาฝรั่งเศส หรือผลสอบวัดระดับความสามารถ DELF-A1 ขึ้นไป หรือใบประกาศอื่นๆ (ถ้ามี)
- ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ ด้านที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์
- ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ผู้นำเยาวชน หรือกิจกรรมที่ได้รับรางวัลการประกวดทักษะวิชาการสังคมศึกษา การพูด โครงการจิตอาสา
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาเกาหลี และเขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี เรื่อง “จากมุมมองของท่าน คิดว่าคนไทยและคนเกาหลีต่างกันอย่างไร” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4
- ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร ลาว เวียดนาม) ด้านกิจกรรมที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรม (เขมร ลาว เวียดนาม)

เอกสารเฉพาะ :

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีเรียงความภาษาอังกฤษเรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- ศศ.บ. ภาษาจีน ผู้สมัครต้องมีใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความภาษาไทย ด้วยตัวบรรจง เรื่อง “เหตุผลที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี เรื่อง “จากมุมมองของท่าน คิดว่าคนไทยและคนเกาหลีต่างกันอย่างไร” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4

18. โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังครังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชาที่กำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ	
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง												
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	155	2.50	-	-	-	2.25	-	-	-	-	
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	155	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	37	2.50	-	-	-	-	-	-	-	2.00	
รวม		347										

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

- การได้รับรางวัลทางวิชาการ
- การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ การเข้าร่วมค่ายอาสาต่าง ๆ
- เอกสารความสามารถพิเศษ การทำความดี กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สิ่งที่ภาคภูมิใจตนเอง

19. โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
				ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์											
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	3	3.00	3.00	-	-	3.25	-	-	-	2.50
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	45	3.50	3.25	-	-	-	-	-	-	-
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	32	3.25	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1607	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	30	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00
รวม		110									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

1. กรณีสมัครสาขาวิชา กศ.บ. สังคมศึกษา กศ.บ. ภาษาไทย และ กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย แฟ้มผลงาน Portfolio ประกอบด้วย
 - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ความสามารถพิเศษ และกิจกรรมอื่น ๆ
 - คุณสมบัติเฉพาะด้านวิชาการ ด้านภาษาไทย หนังสือรับรองประสบการณ์ต่าง ๆ ภาพถ่าย เกียรติบัตร หรือเอกสารยืนยันความสามารถอื่น ๆ
2. กรณีสมัครสาขาวิชา กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา แฟ้มผลงาน Portfolio ประกอบด้วย
 - เอกสารประกวดแข่งขัน เกียรติบัตรการพัฒนาตนเองด้านคอมพิวเตอร์ การออกแบบการพัฒนานวัตกรรมผลงานด้านเทคโนโลยีการศึกษา และคอมพิวเตอร์ศึกษา ความสามารถด้านการออกแบบ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรม หรือเขียนเรียงความเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
 - หนังสือแนะนำรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา

20. โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ศป.บ. ศิลปะการแสดง ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ศป.บ. ทัศนศิลป์ ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
3. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังครังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และประวัติศาสตร์	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์											
1701	ศป.บ. ทัศนศิลป์	30	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	35	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	17	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	20	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		102									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ผลงานด้านศิลปะการแสดงที่ถนัด ความสามารถพิเศษอื่น ๆ เช่น งานประดิษฐ์ จัดดอกไม้ บายศรี เป็นต้น

21. โครงการศึกษย์ก้นกฏ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ เท่านั้น
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน และ/หรือผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. กศ.บ. ดนตรีศึกษา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน									
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ		
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์													
1801	ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต	41	2.50	2.50	-	-	2.50	-	2.50	-	-		
1802	กศ.บ. ดนตรีศึกษา	32	2.50	2.50	-	2.50	2.50	-	2.50	-	2.50		
รวม		73											

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการแสดงดนตรี และศิลปวัฒนธรรม เกียรติบัตร ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรม Clip VDO การแสดงกิจกรรม

22. โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
3. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นผู้โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมน่ารังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			เกรดเฉลี่ย (GPAX) หรือผลเฉลี่ยสหกรณ์ ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และศิลปะ	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พลศึกษา	ต่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์											
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	233	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		233									

Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :

ใบประกาศนียบัตร ภาพถ่ายการเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>

1. โครงการความสามารถพิเศษ

ได้แก่ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม **ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 โครงการ 2 อันดับการเลือก**

2. โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

ได้แก่ โครงการช่อดอกปีป (คณะพยาบาลศาสตร์) โครงการลูกพระบิดา สาสุข มมส (คณะสาธารณสุขศาสตร์) โครงการเพชรราชพลักษ์ (คณะวิทยาศาสตร์) โครงการเพชรอุตสาหกรรมเกษตร (คณะเทคโนโลยี) โครงการส่งเสริมนิสิตสัตวแพทย์ศึกษาระดับสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์) โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์) โครงการรักษาสีสิ่งแวดล้อม (คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) โครงการส่งเสริมด้านวิทยาการสารสนเทศ (คณะวิทยาการสารสนเทศ) โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์) โครงการสานฝันน้อยอยากเรียน ออกแบบ สถาปัตย์ และการก่อสร้าง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์) โครงการ MBS.Talent (คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ) โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม) โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) โครงการ COPAG รอบที่ 1 (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง) โครงการเพชรเสมา (คณะศึกษาศาสตร์) โครงการเพชรพระพิฆเนศวรและคนดีศรีวัฒนธรรม (คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์) โครงการศิษย์ก้นกุฏิ (วิทยาลัยดุริยางคศิลป์) และโครงการต้นกล้านิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) **ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับการเลือก/โครงการ/สาขาวิชา**

3. ผู้สมัครพิจารณาตามคุณสมบัติที่กำหนด และสามารถเลือกสมัครได้ ดังนี้

กรณี	ความสามารถของผู้สมัครตามคุณสมบัติที่กำหนดให้	เลือกสมัครได้	จำนวนสาขาวิชาที่สมัครได้	ค่าสมัคร
1	โครงการความสามารถพิเศษ	เลือกสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ซึ่งแต่ละโครงการสามารถสมัครได้ 2 อันดับการเลือก	2 สาขาวิชา	เหมาจ่าย 450 บาท
2	โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ	เลือกสมัครโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้ 1 อันดับการเลือก	1 สาขาวิชา	
3	โครงการความสามารถพิเศษ และโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ	เลือกสมัครเหมือนกรณี 1 และเลือกสมัครโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ ได้ 1 อันดับการเลือก	3 สาขาวิชา	

เอกสารประกอบการสมัคร

1	รูปถ่ายดิจิทัลปัจจุบันของผู้สมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยวพื้นหลังสีขาว หรือ สีน้ำเงิน หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ (.jpg) หรือ (.png) โดยมีขนาดรูป 3x4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 354x472 พิกเซล ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,024 KB (2MB)	1 รูป
2	2.1 ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ต้องมีครบถ้วนทุกหน้า (หน้า-หลัง) เป็นไฟล์ (.pdf) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน - สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับ กศน. ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน - สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา (กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนชนชาติเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม) 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เป็นไฟล์ (.pdf) 2.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) เป็นไฟล์ (.pdf) (กรณีชื่อ-สกุล ในใบระเบียบแสดงผลการเรียนและบัตรประจำตัวประชาชนไม่ตรงกัน จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)	1 ฉบับ
3	ใบสมัครโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ชุด
4	กรณีสมัครโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10,024KB (10MB)	1 ชุด
5	เอกสารเฉพาะ (กรณีสมัครโครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ ตามที่คณะ/สาขาวิชา) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ชุด
6	ใบสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ชุด
7	กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม เพิ่มสะสมผลงาน Portfolio ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) เอกสารผลงานที่แสดงความสามารถทางด้านกีฬา หรือทางด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10,024 KB (10 MB)	1 ชุด
8	Clip VDO ที่แสดงให้เห็นทักษะความสามารถทางด้านกีฬา หรือความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างชัดเจน ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ สามารถอัปโหลดลง Youtube หรือ Google drive แล้วให้แนบลิงก์ ผ่านระบบรับสมัคร	1 ลิงก์
9	เอกสารเฉพาะ (กรณีสมัครโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภทโครงการใดโครงการหนึ่งเท่านั้น ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด) เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)	1 ชุด

เอกสารเฉพาะที่คณะ/สาขาวิชากำหนด

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชา” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชา” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

โครงการต่าง ๆ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ

โครงการช่อดอกปีบ (คณะพยาบาลศาสตร์)

- ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “ทัศนคติที่มีต่อสาขาวิชาชีพการพยาบาล ในสถานการณ์ COVID-19” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- ผู้สมัครต้องจัดทำ Clip VDO แนะนำตัวเอง และจุดเด่นของตัวเองไม่เกิน 3 นาที โดยให้อัปโหลดลง Google drive แล้วแนบลิงก์ผ่านระบบรับสมัคร เท่านั้น

โครงการเพชรราชพฤกษ์ (คณะวิทยาศาสตร์)

- ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “เหตุผลใดถึงอยากเรียนสาขา.....” (ระบุสาขาที่สมัคร) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

โครงการบุตรเกษตรกร (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

- ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากเกษตรกรจังหวัด เกษตรอำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ หรือสมาคมวิชาชีพทางการเกษตรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ว่าเป็นบุตรเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก

โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่ (คณะวิศวกรรมศาสตร์)

- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา

โครงการต้นกล้าชบาบาน (คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม)

- ผู้สมัครต้องมีเรียงความ หัวข้อ “จิตสาธารณะและการบริการ ในมุมมองของผู้สมัคร” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)

โครงการดาวอินทนิล (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

- ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ผู้สมัครต้องมีเรียงความภาษาอังกฤษ เรื่อง “The Reasons Why I Want to Study English at MSU” (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A 4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16)
- ศศ.บ. ภาษาจีน ผู้สมัครต้องมีใบรับรองผลการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 3 ขึ้นไป
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความภาษาไทย ด้วยตัวบรรจง เรื่อง “เหตุผลที่ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นและเป้าหมายในอนาคต” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า กระดาษ A4
- ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ผู้สมัครต้องเขียนเรียงความภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาเกาหลี เรื่อง “จากมุมมองของท่าน คิดว่าคนไทยและคนเกาหลีต่างกันอย่างไร” ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A 4

หมายเหตุ : กรณีที่คณะ/สาขาวิชากำหนดเอกสารเฉพาะ ผู้สมัครต้องอัปโหลดเอกสารให้ครบถ้วน หากไม่มีเอกสารเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด จะถือว่าเอกสารประกอบการสมัครไม่สมบูรณ์

ขั้นตอนการสมัคร 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร

- 1.1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
- 1.2 กรอกข้อมูลการสมัคร อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล และบันทึกข้อมูลการสมัคร (สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
- 1.3 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ เพื่อทำการชำระเงินค่าสมัคร



ศึกษาข้อมูลการสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัคร
อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล
และบันทึกข้อมูลการสมัคร

พิมพ์ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน

- 2.1 ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio
- 2.2 ผู้สมัครทำรายการเสร็จแล้วให้บันทึกภาพ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน



สแกน QR Code



บันทึกภาพ e-slip

ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

- 3.1 ผู้สมัครเลือกเมนู “อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร” เพื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
- 3.2 เมื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกการอัปโหลด” ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ไม่เกิน 3 วัน หลังจากทำการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร



อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร



บันทึกการอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะเอกสารประกอบการสมัคร

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัครได้ ภายใน 3 วัน หลังจากการชำระเงินค่าสมัคร และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัคร

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู
“ตรวจสอบสถานะ”ตรวจสอบสถานะ
การชำระเงินตรวจสอบสถานะ
เอกสารประกอบการสมัคร

หมายเหตุ :

- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำความผิดดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
- กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อัดโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน

๑ คณะดำเนินการ

1. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะเภสัชศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
				ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ	
คณะเภสัชศาสตร์												
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	3	3.50	-	3.50	3.50	-	-	-	-	-	
รวม		3										
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) : เรียงความ หัวข้อ “เพราะเหตุใดฉันถึงอยากเป็นเภสัชกร” ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 (ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4360												

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
2. วท.บ. ชีววิทยา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
3. วท.บ. ฟิสิกส์ วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี กศ.บ. ฟิสิกส์ และ วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
4. วท.บ. คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ของ 5 ภาคเรียน (GPAX)	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา และ การงานอาชีพ	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	พหุวัฒนธรรม	ภาษาต่างประเทศ	
คณะวิทยาศาสตร์												
0501	วท.บ. เคมี	10	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0502	วท.บ. ชีววิทยา	20	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	5	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	5	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0506	วท.บ. สถิติ	3	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	3	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	1	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-	-

2. โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ (คณะวิทยาศาสตร์) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัสสาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)											
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	8	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	6	3.50	-	3.50	3.50	-	-	-	-	3.00
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	8	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-
รวม		69									
<p>Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประวัตินักเรียน และใบแสดงผลการเรียน - ใบประกาศนียบัตร เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน - เรียงความ หัวข้อ “เหตุผลได้ถึงอยากเรียนสาขา.....” (ระบุสาขาที่สมัคร) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16) <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4248</p>											

3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)
2. วท.บ. ชีววิทยา ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
3. วท.บ. ฟิสิกส์ วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล กศ.บ. ฟิสิกส์ และ วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
4. วท.บ. คณิตศาสตร์ ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ค่าเฉลี่ย (XAPX) ระยะเวลา เรียน 5 ปี	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน								
				ไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภาษา และสังคมศึกษา	ศิลปะและ การศึกษาศาสตร์	สุขศึกษา และพลศึกษา	พหุวัฒนธรรม	ต่างประเทศ	
คณะวิทยาศาสตร์												
0501	วท.บ. เคมี	2	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0502	วท.บ. ชีววิทยา	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	2	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-	-
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	2	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0506	วท.บ. สถิติ	1	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	2	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	1	3.00	-	2.75	3.00	-	-	-	-	-	-

3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (คณะวิทยาศาสตร์) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)											
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	1	2.75	-	-	-	-	-	-	-	-
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	3	3.50	-	3.50	3.50	-	-	-	-	3.00
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	2	2.50	-	2.50	2.50	-	-	-	-	-
รวม		17									
<p>Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประวัตินักเรียน และใบแสดงผลการเรียน - ใบประกาศนียบัตร เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์ ประสบการณ์แข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน - เรียงความ หัวข้อ “เหตุผลใดถึงอยากเรียนสาขา.....” (ระบุสาขาที่สมัคร) (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16) <p>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :</p> <p>คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4248</p>											

4. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม กรมส่งเสริมสหกรณ์ (คณะเทคโนโลยี)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
3. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร
4. ผู้สมัครต้องติดต่อขอเข้ารับการตรวจสอบคุณสมบัติ และขอหนังสือรับรองจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยติดต่อขอรายละเอียดได้จากหน่วยงานสหกรณ์จังหวัดที่ผู้สมัครอาศัยอยู่

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			เกรดเฉลี่ย (GPA) ของ ผลเรียนเฉลี่ย 5 ของ	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	ภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	ศิลปะ	สุขศึกษา และพลศึกษา	การงาน อาชีพและเทคโนโลยี
คณะเทคโนโลยี											
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		5									
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) :											
<ul style="list-style-type: none"> - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา - ใบสมัครติดรูปถ่าย ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน - ทศนคติที่มีต่อสาขาวิชา ผลงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เคยเข้าร่วม - หนังสือรับรองการเป็นบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนมจากสหกรณ์จังหวัดที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ 											
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :											
คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4085											

5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

คุณสมบัติเฉพาะ :

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ผู้สมัครต้องมีจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต และจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต
3. เป็นบุตร หรือ หลานของสมาชิกสหกรณ์โคนม (บุตรของบุตร) หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม
4. เป็นผู้ผ่านการรับรองจากสหกรณ์และกรมส่งเสริมสหกรณ์
5. เป็นผู้ไม่มีเมตตาต่อสัตว์ และสุขภาพดี เนื่องจากต้องมีการฝึกงานภาคสนามและคลินิกปฏิบัติ
6. เป็นผู้ที่ไม่มียาเสพติด หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด :

1. ผู้สมัครต้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีสมาชิกเลี้ยงโคนม (บิดา หรือ มารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
2. เป็นหลานซึ่งเกิดจากบุตรของสมาชิกสหกรณ์โคนม หรือสหกรณ์การเกษตรที่สมาชิกเลี้ยงโคนม (เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันสมัคร)
3. ฟาร์มปศุสัตว์ต้องมีระยะเวลาของการประกอบกิจการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิกของสหกรณ์ดังกล่าว
4. มีจำนวนโคนมในฟาร์มเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ตัวต่อปี

5. โครงการความร่วมมือทางการศึกษาเพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน (คณะสัตวแพทยศาสตร์) (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนรู้เฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นต้น 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต้น ของ 5 ภาคเรียน							
				คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ภาษา และสังคมศาสตร์	การศึกษาศาสตร์	ศิลปะและวัฒนธรรม	พลศึกษา	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ
คณะสัตวแพทยศาสตร์											
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	3	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	-	-	-	3.00
รวม		3									
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) : <ul style="list-style-type: none"> - ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา - รางวัล ผลงาน และเกียรติบัตร กิจกรรมเด่นที่เคยเข้าร่วม (กิจกรรมเด่น ๆ 5 กิจกรรม) - เรียงความ หัวข้อ เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะสัตวแพทยศาสตร์ (ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาดอักษร 16) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4371-2832											

6. โครงการผลิตบัณฑิตวิทยาการสารสนเทศร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (คณะวิทยาการสารสนเทศ)

คุณสมบัติเฉพาะ :

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาทั่วประเทศ

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของ 5 ภาคเรียน	ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นต่ำ ของ 5 ภาคเรียน							
				ภาษาไทย	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	สุขศึกษาและพลศึกษา	ศิลปะ	การงานอาชีพ	ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ											
0906	วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่	20	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		20									
Portfolio ที่ใช้ประกอบการพิจารณา ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) : ด้านกิจกรรมหรือผลงานทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4359											

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota

โครงการ/โควตา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)
๑ กองบริการการศึกษาดำเนินการ	
โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3,640
๑ คณะดำเนินการ	
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)	60
รวมทั้งสิ้น	3,700

๑ กองบริการการศึกษาดำเนินการ

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คือ การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ :

1. ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ
2. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ครั้งที่มียกคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565
4. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 (กรณีสมัคร 0201 ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และ 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์)
5. ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่านำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์										
0102	พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	10	40	10	50	-	-	-	-	-
0103	วท.บ. อุกเขินการแพทย์	14	40	10	50	-	-	-	-	-
รวม		24								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

หมายเหตุ : 0101 พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) เปิดรับในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์ดำเนินการ)

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)													
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :													
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ 90 %										ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป 10 %
			วิชาภาษาไทย	วิชาสังคมศึกษา	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์ 1	วิชาฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา	วิชาคณิตศาสตร์ 2	วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป		
คณะเภสัชศาสตร์													
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	67	10	10	10	15	15	15	15	-	-	10	
รวม		67											
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University													

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)													
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :													
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก										
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ 70 %									ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_j) GAT/PAT 30 %	
			วิชาภาษาไทย	วิชาสังคมศึกษา	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์ 1	วิชาฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา	วิชาคณิตศาสตร์ 2	วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์													
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	88	10	10	10	10	10	10	10	-	-	15	15
รวม		88											
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University													

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความรู้ทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางสังคมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางเกษตรศาสตร์	PAT 9 วิชาความถนัดทางสุขภาพศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะสาธารณสุขศาสตร์										
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	21	40	10	50	-	-	-	-	-
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	20	30	10	60	-	-	-	-	-
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	19	30	10	60	-	-	-	-	-
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	20	30	10	60	-	-	-	-	-
รวม		80								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์										
0501	วท.บ. เคมี	60	30	30	40	-	-	-	-	-
0502	วท.บ. ชีววิทยา	50	30	30	40	-	-	-	-	-
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	21	30	35	35	-	-	-	-	-
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	3	30	35	35	-	-	-	-	-
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	30	30	40	30	-	-	-	-	-
0506	วท.บ. สถิติ	20	30	40	30	-	-	-	-	-
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	36	20	30	50	-	-	-	-	-
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	8	20	30	50	-	-	-	-	-

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางสังคมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาเฉพาะเชิงปฏิบัติการ	PAT 9 วิชาเฉพาะเชิงปฏิบัติการ	PAT 7 วิชาเฉพาะทางภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ)										
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	24	30	30	40	-	-	-	-	-
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	25	10	40	40	-	-	10	-	-
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	25	30	35	35	-	-	-	-	-
รวม		302								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยี										
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	30	30	25	45	-	-	-	-	-
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	5	35	20	45	-	-	-	-	-
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	19	35	20	45	-	-	-	-	-
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	14	35	20	45	-	-	-	-	-
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	12	35	20	45	-	-	-	-	-
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	40	30	25	45	-	-	-	-	-
0607	วท.บ. ประมง	11	35	20	45	-	-	-	-	-
รวม		131								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT ไปคะแนน คะแนน	PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์ คะแนน	PAT 2 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนน	PAT 3 วิชาสังคมศึกษา คะแนน	PAT 4 วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนน	PAT 5 วิชาชีววิทยา คะแนน	PAT 9 วิชาศิลปะ คะแนน	PAT 7 วิชาภาษาต่างประเทศ คะแนน
คณะสัตวแพทยศาสตร์										
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	20	40	-	60	-	-	-	-	-
รวม		20								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์										
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	15	100	-	-	-	-	-	-	-
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13	35	30	35	-	-	-	-	-
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	20	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		48								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาทั่วไป	PAT 1 วิชาคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาสังคมศาสตร์	PAT 4 วิชาภาษาอังกฤษป๋ายการศาสตร์	PAT 5 วิชาเชิงปฏิบัติการ	PAT 9 ศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 ภาษาต่างประเทศ
คณะวิทยาการสารสนเทศ										
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	21	100	-	-	-	-	-	-	-
0902	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	10	60	20	20	-	-	-	-	-
0903	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	60	30	40	30	-	-	-	-	-
0904	วท.บ. สื่อสารนิเทศ	20	100	-	-	-	-	-	-	-
0905	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	60	100	-	-	-	-	-	-	-
0907	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	30	100	-	-	-	-	-	-	-
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	28	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		229								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

หมายเหตุ : 0906 วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ ไม่เปิดรับในรอบที่ 2

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์										
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	120	30	30	-	40	-	-	-	-
รวม		120								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์										
1101	สธ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	17	40	-	-	-	60	-	-	-
1102	สธ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	17	40	-	-	-	60	-	-	-
1103	สธ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	17	40	-	-	-	60	-	-	-
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	17	100	-	-	-	-	-	-	-
1105	ภ.สธ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	10	40	-	-	-	60	-	-	-
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	10	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		88								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะกรรมการบัญชีและการจัดการ										
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	300	100	-	-	-	-	-	-	-
1202	บธ.บ. การตลาด	100	100	-	-	-	-	-	-	-
1203	บธ.บ. การจัดการ	150	100	-	-	-	-	-	-	-
1204	บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	38	100	-	-	-	-	-	-	-
1205	บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	20	100	-	-	-	-	-	-	-
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	75	100	-	-	-	-	-	-	-
1207	บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	15	100	-	-	-	-	-	-	-
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	45	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		743								

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)											
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :											
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก								
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %								
			GAT วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 1 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 3 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 4 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 5 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 9 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 7 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์	PAT 7 วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
คณะกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม											
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	195	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	195	100	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	12	100	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		402									
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University											

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	40	100	-	-	-	-	-	-	-
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	20	100	-	-	-	-	-	-	-
1403	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ*	20	100	-	-	-	-	-	-	-
1404	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)*	18	100	-	-	-	-	-	-	-
1405	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ**	18	90	10	-	-	-	-	-	-
1406	ศศ.บ. ภาษาจีน***	20	80	-	-	-	-	-	-	20
1407	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)	18	100	-	-	-	-	-	-	-
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส****	18	90	-	-	-	-	-	-	10
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	30	100	-	-	-	-	-	-	-
1410	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	35	100	-	-	-	-	-	-	-

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT ไป เข้า เกณฑ์ คะแนน GAT	PAT 1 วิชา ความ ถนัด ทาง คณิตศาสตร์	PAT 2 วิชา ความ ถนัด ทาง เคมี	PAT 3 วิชา ความ ถนัด ทาง ฟิสิกส์	PAT 4 วิชา ความ ถนัด ทาง สังคมศาสตร์	PAT 5 วิชา ความ ถนัด ทาง ภาษา	PAT 9 วิชา ความ ถนัด ทาง ศิลปะ	PAT 7 วิชา ความ ถนัด ทาง ภาษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)										
1411	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)*****	18	80	-	-	-	-	-	-	20
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	5	100	-	-	-	-	-	-	-
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	5	100	-	-	-	-	-	-	-
1414	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	5	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		270								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

หมายเหตุ :

* คือ 1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ และ 1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป พิจารณาค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 20 % และ GAT ตอนที่ 2 = 80 %

** คือ 1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป พิจารณาค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 10 % และ GAT ตอนที่ 2 = 80 %

*** คือ 1406 ศศ.บ. ภาษาจีน ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.4 วิชาความถนัดทางภาษาจีน

**** คือ 1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

***** คือ 1411 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.7 วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง										
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	170	100	-	-	-	-	-	-	-
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	170	100	-	-	-	-	-	-	-
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	40	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		380								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 9 วิชาความถนัดทางการศึกษา	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะศึกษาศาสตร์										
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	50	30	-	35	-	-	35	-	-
1602	กศ.บ. คณิตศาสตร์	65	30	35	-	-	-	35	-	-
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	43	40	-	-	-	-	60	-	-
1604	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ*	49	70	-	-	-	-	30	-	-
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	5	40	-	-	-	-	60	-	-
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	18	50	-	-	-	-	50	-	-
1607	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	21	30	20	20	-	-	30	-	-
1608	วท.บ. จิตวิทยา	40	80	10	10	-	-	-	-	-
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	100	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		391								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

หมายเหตุ : * คือ 1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป พิจารณาค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 20 % และ GAT ตอนที่ 2 = 50 %

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์										
1701	ศป.บ. ทัศนศิลป์	25	50	-	-	-	-	-	50	-
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	30	70	-	-	-	-	-	30	-
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	10	70	-	-	-	-	-	30	-
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	30	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		95								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาเฉพาะ ทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาเฉพาะ เชิงวิชาชีพ	PAT 9 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์										
1801	ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต	17	100	-	-	-	-	-	-	-
1802	กศ.บ. ดนตรีศึกษา	12	50	-	-	-	-	50	-	-
รวม		29								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)										
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :										
รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะนิติศาสตร์										
1901	น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต	133	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		133								
รวมทั้งสิ้น		3,640								
แผนการรับบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 2) จะมีการปรับจำนวนเพิ่มขึ้น สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ https://admission.msu.ac.th หรือ Facebook Fanpage : เรียนต่อ มมส Mahasarakham University										

รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร

การสมัคร

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>

อัตราค่าสมัคร

สมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ ค่าสมัครเหมาจ่าย 450 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร

1

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota (เพิ่มพื่อจากระบบรับสมัคร) ที่มีรูปถ่ายดิจิทัลปัจจุบันของผู้สมัคร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) เป็นภาพเดี่ยว พื้นหลังสีขาว หรือ สีน้ำเงิน

หน้าตรงเต็ม สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น และไม่ปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ (.jpg) หรือ (.png) โดยมีขนาดรูป 3x4 เซนติเมตร หรือ ขนาด 354x472 พิกเซล ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,024 KB (2 MB)

โดยในใบสมัครต้องลงลายมือชื่อผู้สมัคร เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)

1 แผ่น

2

ใบระเบียบแสดงผลการเรียน ต้องมีครบถ้วนทุกหน้า (หน้า-หลัง)

เป็นไฟล์ (.pdf) ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB) (เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

2.1 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) 5 ภาคเรียน

2.2 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.)

ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 5 ภาคเรียน

2.3 สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ กศน.

ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนหลักสูตร กศน. 3 ภาคเรียน

2.4 สำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ใช้ใบระเบียบแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา

1 ฉบับ

3

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

(เอกสารลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) เป็นไฟล์ (.pdf)

กรณีชื่อ-สกุลในใบระเบียบแสดงผลการเรียน และบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ตรงกัน

จะต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2,048 KB (2 MB)

1 ฉบับ

เงื่อนไขการสมัคร

1. ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 4 อันดับ

2. ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ต้องเลือกสมัครไว้เป็นอันดับ 1 เท่านั้น

- 0201 ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
- 0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
- 0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
- 0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์
- 1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
- 1406 ศศ.บ. ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1407 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1411 ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์
- 1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
- 1603 กศ.บ. สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- 1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์
- 1605 กศ.บ. ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์
- 1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์
- 1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
- 1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์

3. ผู้สมัครที่ต้องการสมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้ ต้องเลือกสมัครไว้เป็นอันดับ 1 หรือ อันดับ 2 เท่านั้น

- 0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
- 0402 วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์
- 0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
- 0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
- 0501 วท.บ. เคมี คณะวิทยาศาสตร์
- 0502 วท.บ. ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
- 0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
- 0508 วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล คณะวิทยาศาสตร์
- 0509 วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
- 0904 วท.บ. สื่อนฤมิต คณะวิทยาการสารสนเทศ
- 0905 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
- 1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
- 1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- 1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- 1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- 1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
- 1608 วท.บ. จิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์
- 1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
- 1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์
- 1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
- 1802 กศ.บ. ดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ขั้นตอนการสมัคร 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การสมัคร

- 1.1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
- 1.2 กรอกข้อมูลการสมัคร อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล และบันทึกข้อมูลการสมัคร (สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น)
- 1.3 พิมพ์ใบสมัครออกจากระบบ เพื่อทำการชำระเงินค่าสมัคร



ศึกษาข้อมูลการสมัคร



กรอกข้อมูลการสมัคร
อัปโหลดรูปถ่ายดิจิทัล
และบันทึกข้อมูลการสมัคร



พิมพ์ใบสมัคร

ขั้นตอนที่ 2 การชำระเงิน

- 2.1 ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการสแกน QR Code ที่ปรากฏในใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 Quota
- 2.2 ผู้สมัครทำรายการเสร็จแล้วให้บันทึกภาพ e-slip เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน



สแกน QR Code



บันทึกภาพ e-slip

ขั้นตอนที่ 3 การอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร

- 3.1 ผู้สมัครเลือกเมนู “อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร” เพื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร
- 3.2 เมื่ออัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด “บันทึกการอัปโหลด” ทั้งนี้ สามารถอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครได้ ไม่เกิน 3 วัน หลังจากทำการสมัครและชำระเงินค่าสมัคร



อัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร



บันทึกการอัปโหลด

ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะเอกสารประกอบการสมัคร

ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัครได้ ภายใน 3 วัน หลังจากการชำระเงินค่าสมัคร และอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th> ให้เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะ” ระบบจะแสดงสถานะการชำระเงิน และสถานะเอกสารประกอบการสมัคร



ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู
“ตรวจสอบสถานะ”



ตรวจสอบสถานะ
การชำระเงิน



ตรวจสอบสถานะ
เอกสารประกอบการสมัคร

หมายเหตุ :

- การให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือการปลอมแปลงเอกสารเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้กระทำจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
- กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด หรือข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ ให้รีบติดต่อกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน

การพิจารณาคัดเลือก

1. คณะแพทยศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชา 0102-0103) คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง คณะศึกษาศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะนิติศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 100 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

2. คณะเภสัชศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) วิชาสามัญ และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 100 %

องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 90 %

องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

3. คณะพยาบาลศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) วิชาสามัญ และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 100 %

องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 70 %

องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_c) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 30 %

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การพิจารณาอันดับการเลือกสมัคร

ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) มหาวิทยาลัยจะนำคะแนนที่ได้จากการคำนวณตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกที่สาขาวิชากำหนดของทุกอันดับการเลือกในสาขาวิชานั้น ๆ มาเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อยโดยยึดคะแนนเป็นสำคัญ เพื่อใช้พิจารณาผลการจัดอันดับการเลือกที่สมัครไว้

ระบบจะนำคะแนนการคัดเลือกของผู้สมัครทุกคนของแต่ละสาขาวิชา ไปจัดเรียงตามลำดับคะแนนจากสูงสุดไปหาน้อยสุด โดยไม่สนใจว่าผู้สมัครจะเลือกสาขาวิชานั้นเป็นอันดับที่เท่าไร (เรียกกระบวนการนี้ว่า Ranking)

เมื่อทำ Ranking ครบทุกสาขาวิชา ระบบจะประมวลผลว่าผู้สมัครแต่ละคนจะติดในสาขาวิชาใด โดยจะพิจารณาไปที่ละสาขาวิชาตามอันดับที่เลือกสมัครไว้ (เรียกกระบวนการนี้ว่า Sorting)

ระบบจะพิจารณาสาขาวิชาที่เลือกสมัครในอันดับที่ 1 (ชอบมากที่สุด) ก่อน ดูว่าติดหรือไม่ ถ้าติด ก็ติดอันดับที่ 1 เลย และระบบจะเลื่อนลำดับของคนถัดไปในอันดับที่ 2-4 ขึ้นมาแทน

ถ้าไม่ติดอันดับที่ 1 ระบบจะเลื่อนไปดูสาขาวิชาที่เลือก ในอันดับที่ 2 ว่าติดหรือไม่ ถ้าไม่ติด ก็เลื่อนไปดูสาขาวิชา ในอันดับที่ 3 ต่อไปในอันดับที่ 4 จนกว่าจะติด หรือไม่ติดอะไรเลย

อันดับที่เลือกสมัครไม่มีผลต่อการ Ranking คะแนน (คะแนนสูงมีโอกาสดูดมากกว่าคะแนนน้อย) แต่อันดับที่เลือกสมัครไว้มีผลต่อการ Sorting สาขาวิชาที่จะผ่านการคัดเลือก

๑ คณะดำเนินการ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (คณะแพทยศาสตร์)

คือ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีภูมิลำเนา อยู่ใน 9 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น บึงกาฬ และหนองบัวลำภู

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4372-2393

เว็บไซต์ <https://med.msu.ac.th>

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก									
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ 100 %									
			วิชาภาษาไทย	วิชาสังคมศึกษา	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์ 1	วิชาฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา	วิชาคณิตศาสตร์ 2	วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	
คณะแพทยศาสตร์												
0101	พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)	60	10	10	20	15	15	15	15	-	-	
รวม		60										

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนที่ได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 Quota (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ตัวอย่างการคำนวณคะแนนที่ได้รับตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 Quota โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน้า 134 ของสาขาวิชา 0201 ภ.บ. การบริหารทางเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์

ส่วนที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ และค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 100 %

องค์ประกอบที่ 1 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 90 % ตามประกาศผลคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565

วิชาสามัญ ตามที่สาขาวิชากำหนด	คะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ	ค่าน้ำหนัก	วิธีการคำนวณ	คะแนนที่ได้รับ จากการคำนวณ
วิชาภาษาไทย	68.44	10	$\frac{68.44 \times 10}{100}$	6.8440
วิชาสังคมศึกษา	53.54	10	$\frac{53.54 \times 10}{100}$	5.3540
วิชาภาษาอังกฤษ	71.41	10	$\frac{71.41 \times 10}{100}$	7.1410
วิชาคณิตศาสตร์ 1	62.16	15	$\frac{62.16 \times 15}{100}$	9.3240
วิชาฟิสิกส์	70.42	15	$\frac{70.42 \times 15}{100}$	10.5630
วิชาเคมี	75.89	15	$\frac{75.89 \times 15}{100}$	11.3835
วิชาชีววิทยา	68.16	15	$\frac{68.16 \times 15}{100}$	10.2240
รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 1				60.8335

องค์ประกอบที่ 2 การคิดค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด คิดเป็น 10 % ตามประกาศผลคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ครั้งที่มียกคะแนนสูงสุด

GAT/PAT ตามที่สาขาวิชากำหนด	คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT	ค่าน้ำหนัก	วิธีการคำนวณ	คะแนนที่ได้รับ จากการคำนวณ
GAT วิชาความถนัดทั่วไป	66.34	10	$\frac{66.34 \times 10}{100}$	6.6340
รวมคะแนนองค์ประกอบที่ 2				6.6340

รวมคะแนนทั้ง 2 องค์ประกอบ = 60.8335+6.6340

คะแนนที่ได้รับจากการคำนวณตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก = 67.4675

ส่วนที่ 2 การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ในรอบที่ 1 Portfolio และรอบที่ 2 Quota โดยกำหนดให้ผู้สมัครใช้เลขประจำตัวประชาชนสมัครได้เพียง 1 ครั้ง เมื่อบันทึกยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครหรือสมัครใหม่ได้ กรณีผู้สมัครมีความต้องการจะเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครไปแล้ว หรือต้องการสมัครใหม่ ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. นำใบสมัครที่ต้องการจะยกเลิกไปชำระเงินค่าสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
2. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยกเลิกใบสมัครได้ 3 ช่องทาง คือ

2.1 ยกเลิกใบสมัครทาง Email

ผู้สมัครต้องส่งเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัคร โดยแนบไฟล์เอกสารเป็น (.pdf) หรือ (.jpg) ทาง Email: admission@msu.ac.th ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2.2 ยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร

ผู้สมัครต้องโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ (หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377) เพื่อขอยกเลิกใบสมัคร และส่งเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร (หมายเลขโทรสาร 0-4375-4377) ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

2.3 ยกเลิกใบสมัครด้วยตนเอง

ผู้สมัครต้องมาติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อขอยกเลิกใบสมัครและส่งเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัคร ในวันราชการ เวลา 08.30-16.30 น.

3. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) เพื่อให้สมัครใหม่ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. เมื่อผู้สมัครดำเนินการสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว โปรดนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เป็นไปตามประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อไป

เอกสารประกอบการยกเลิกใบสมัคร :

1. แบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัคร ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมลงลายมือชื่อและนามสกุล
2. ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว โดยให้เขียนข้อความ “ยกเลิกใบสมัคร” พร้อมลงลายมือชื่อและนามสกุล
3. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) ลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด

แบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว).....เลขที่ใบสมัคร.....
ได้สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ข้าพเจ้ามีความต้องการจะยกเลิก
ใบสมัครที่ได้สมัครไว้แล้ว เนื่องจากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชาใหม่ เพื่อให้สามารถสมัครใหม่ได้ รวมทั้งชำระเงิน
ค่าสมัครใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเลือกช่องทางการยกเลิกใบสมัคร คือ

- ยกเลิกใบสมัครทาง Email
 ยกเลิกใบสมัครทางโทรสาร
 ยกเลิกใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริการการศึกษา

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบการยกเลิกใบสมัครครบถ้วนแล้ว คือ

1. ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว โดยเขียนข้อความว่า “ยกเลิกใบสมัคร” พร้อมลงลายมือชื่อและนามสกุล
2. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) โดยชำระเงินค่าสมัคร ธนาคาร.....
วันที่ชำระเงิน.....เดือน.....พ.ศ. ลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรอง
สำเนาถูกต้อง
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงลายมือชื่อและนามสกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ ผู้ขอยกเลิกใบสมัคร
(.....)
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

หมายเหตุ :

1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครได้ที่ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>
2. ส่งแบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครและหลักฐานประกอบการยกเลิกใบสมัครได้ที่ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม หรือ หมายเลขโทรสาร (FAX) 0-4375-4377 หรือ Email: admission@msu.ac.th
3. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204

แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 Portfolio

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) เลขที่ใบสมัคร.....

ได้สมัครและได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ดังนี้

รายการ	จากเดิม	แก้ไขเป็น
1. คำนำหน้า		
2. ชื่อ		
3. สกุล		
4. เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)		
5. โรงเรียน		
6. หมายเลขโทรศัพท์		
7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคเรียน		
8. ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ภาคเรียน	ภาษาไทย..... คณิตศาสตร์..... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม..... สุขศึกษาและพลศึกษา..... ศิลปะ..... การงานอาชีพ..... ภาษาต่างประเทศ.....	ภาษาไทย..... คณิตศาสตร์..... วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..... สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม..... สุขศึกษาและพลศึกษา..... ศิลปะ..... การงานอาชีพ..... ภาษาต่างประเทศ.....
9. จำนวนหน่วยกิต	คณิตศาสตร์.....หน่วยกิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ.....หน่วยกิต	คณิตศาสตร์.....หน่วยกิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....หน่วยกิต ภาษาต่างประเทศ.....หน่วยกิต
10. เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดระบุ)		
11. อื่น ๆ (โปรดระบุ)		

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูล โดยลงลายมือชื่อและนามสกุลพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง เพื่อประกอบการแก้ไขข้อมูล คือ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลงชื่อ.....ผู้ขอแก้ไขข้อมูล

(.....)

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

หมายเหตุ :

- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>
- ส่งแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลและสำเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูลได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 หรือหมายเลขโทรสาร (FAX) 0-4375-4377 หรือ Email: admission@msu.ac.th
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203 และ 1204

**แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565
รอบที่ 2 Quota**

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)เลขที่ใบสมัคร.....
ได้สมัครและได้ตรวจสอบข้อมูลการสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว ในการนี้มีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ดังนี้

รายการ	จากเดิม	แก้ไขเป็น
1. คำนำหน้า		
2. ชื่อ		
3. สกุล		
4. เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)		
5. โรงเรียน		
6. หมายเลขโทรศัพท์		
7. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ภาคเรียน		
8. เอกสารประกอบการสมัคร (โปรดระบุ)		
9. อื่นๆ		

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูล โดยลงลายมือชื่อและนามสกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
เพื่อประกอบการแก้ไขข้อมูล คือ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)
 อื่น ๆ (โปรดระบุ)

ลงชื่อ.....ผู้ขอแก้ไขข้อมูล
(.....)
วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

หมายเหตุ :

- สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://www.msu.ac.th> หรือ <https://admission.msu.ac.th>
- ส่งแบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลและสำเนาหลักฐานประกอบการแก้ไขข้อมูลได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 หรือหมายเลขโทรสาร (FAX) 0-4375-4377 หรือ Email: admission@msu.ac.th
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 Admission

คุณสมบัติ :

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาทั่วประเทศ
2. ต้องมีคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT และวิชาสามัญ ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT ครั้งที่ มีคะแนนสูงสุด โดยการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 หรือ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 และคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565
3. ผู้สมัครสาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

คุณสมบัติเฉพาะโครงการ กสพท กำหนด :

ผู้สมัครรอบ Admission ตามเกณฑ์โครงการ กสพท สาขาวิชา ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ และ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในระบบ TCAS รอบที่ 3 Admission จะต้องมีเกณฑ์และคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะแพทยศาสตร์										
1	พท.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	7	40	10	50	-	-	-	-	-
2	วท.บ. ดูกเงินการแพทย์	6	40	10	50	-	-	-	-	-
รวม		13								
คณะวิทยาศาสตร์										
3	วท.บ. เคมี	20	30	30	40	-	-	-	-	-
4	วท.บ. ชีววิทยา	20	30	30	40	-	-	-	-	-
5	วท.บ. ฟิสิกส์	7	30	35	35	-	-	-	-	-
6	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	2	30	35	35	-	-	-	-	-
7	วท.บ. คณิตศาสตร์	5	30	40	30	-	-	-	-	-
8	วท.บ. สถิติ	6	30	40	30	-	-	-	-	-
9	วท.บ. จุลชีววิทยา	9	20	30	50	-	-	-	-	-
10	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	4	20	30	50	-	-	-	-	-
11	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	9	30	30	40	-	-	-	-	-
12	กศ.บ. ฟิสิกส์	5	10	40	40	-	-	10	-	-
13	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	9	30	35	35	-	-	-	-	-
รวม		96								
คณะเทคโนโลยี										
14	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	12	30	25	45	-	-	-	-	-
15	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	5	35	20	45	-	-	-	-	-
16	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	6	35	20	45	-	-	-	-	-
17	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	6	35	20	45	-	-	-	-	-

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะเทคโนโลยี (ต่อ)										
18	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	4	35	20	45	-	-	-	-	-
19	วท.บ. สัตวศาสตร์	5	30	25	45	-	-	-	-	-
20	วท.บ. ประมง	4	35	20	45	-	-	-	-	-
รวม		42								
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์										
21	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	9	100	-	-	-	-	-	-	-
22	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	35	30	35	-	-	-	-	-
23	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	12	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		28								
คณะวิทยาการสารสนเทศ										
24	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	7	100	-	-	-	-	-	-	-
25	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	10	60	20	20	-	-	-	-	-
26	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	20	30	40	30	-	-	-	-	-
27	วท.บ. สื่อนิเทศ	10	100	-	-	-	-	-	-	-
28	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	20	100	-	-	-	-	-	-	-
29	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	18	100	-	-	-	-	-	-	-
30	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	12	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		97								
คณะวิศวกรรมศาสตร์										
31	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	90	30	30	-	40	-	-	-	-
รวม		90								

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์										
49	ศศ.บ. ภาษาไทย	15	100	-	-	-	-	-	-	-
50	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	8	100	-	-	-	-	-	-	-
51	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ*	8	100	-	-	-	-	-	-	-
52	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)*	7	100	-	-	-	-	-	-	-
53	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ**	7	90	10	-	-	-	-	-	-
54	ศศ.บ. ภาษาจีน***	8	80	-	-	-	-	-	-	20
55	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)	7	100	-	-	-	-	-	-	-
56	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส****	7	90	-	-	-	-	-	-	10
57	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	10	100	-	-	-	-	-	-	-
58	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	15	100	-	-	-	-	-	-	-
59	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)*****	7	80	-	-	-	-	-	-	20
60	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	4	100	-	-	-	-	-	-	-
61	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	4	100	-	-	-	-	-	-	-
62	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	4	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		111								
หมายเหตุ :										
* คือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ และ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 20 % และ GAT ตอนที่ 2 = 80 %										
** คือ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 10 % และ GAT ตอนที่ 2 = 80 %										
*** คือ ศศ.บ. ภาษาจีน ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.4 วิชาความถนัดทางภาษาจีน										
**** คือ ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.1 วิชาความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส										
***** คือ ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี) ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) PAT 7.7 วิชาความถนัดทางภาษาเกาหลี										

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT/PAT 100 %							
			GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	PAT 3 วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์	PAT 4 วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์	PAT 5 วิชาความถนัดทางวิชาชีพครู	PAT 6 วิชาความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์	PAT 7 วิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง										
63	ร.บ. การเมืองการปกครอง	60	100	-	-	-	-	-	-	-
64	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	60	100	-	-	-	-	-	-	-
65	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	15	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		135								
คณะศึกษาศาสตร์										
66	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	5	30	-	35	-	-	35	-	-
67	กศ.บ. คณิตศาสตร์	10	30	35	-	-	-	35	-	-
68	กศ.บ. สังคมศึกษา	9	40	-	-	-	-	60	-	-
69	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ*	9	70	-	-	-	-	30	-	-
70	กศ.บ. ภาษาไทย	9	40	-	-	-	-	60	-	-
71	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	9	50	-	-	-	-	50	-	-
72	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	9	30	20	20	-	-	30	-	-
73	วท.บ. จิตวิทยา	8	80	10	10	-	-	-	-	-
74	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	20	100	-	-	-	-	-	-	-
รวม		88								
หมายเหตุ :										
* คือ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ใช้คะแนนมาตรฐาน (T_i) GAT วิชาความถนัดทั่วไป ค่าน้ำหนัก GAT ตอนที่ 1 = 20 % และ GAT ตอนที่ 2 = 50 %										

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก							
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ 80 %							
			วิชาภาษาไทย	วิชาสังคมศึกษา	วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์ 1	วิชาฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา	วิชาคณิตศาสตร์ 2
คณะเภสัชศาสตร์										
82	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	3	-	-	20	20	40	-	-	20
รวม		3								

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก				
			ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) วิชาสามัญ 100 %				
			วิชาภาษาอังกฤษ	วิชาคณิตศาสตร์ 1	วิชาฟิสิกส์	วิชาเคมี	วิชาชีววิทยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์							
83	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	9	25	25	-	25	25
84	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	9	25	25	-	25	25
85	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	9	30	20	-	25	25
86	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	9	25	-	25	25	25
รวม		36					

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก				
			ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ขั้นต่ำ 3.00 คิดเป็น 10 %	ค่าน้ำหนักคะแนนมาตรฐาน (T_i) 90 %			
				GAT/PAT 70 %			วิชาสามัญ 20 %
				GAT วิชาความถนัดทั่วไป	PAT 1 วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์	PAT 2 วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์	
คณะสัตวแพทยศาสตร์							
87	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6ปี)	5	10*	30	10	30	20
รวม		5					
หมายเหตุ * ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า							
รวมทั้งสิ้น		1,409					

แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาและเกณฑ์การพิจารณา โครงการ กสพท :

ที่	สาขาวิชา	แผนการรับ บุคคลเข้าศึกษา (คน)	เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก		เงื่อนไข	
			วิชาสามัญ 70 %			วิชาเฉพาะ 30 %
			ชื่อวิชา	น้ำหนัก คะแนน		
คณะเภสัชศาสตร์			1. วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวม ของฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)	40 %	วิชาสามัญ 70 % - ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของคะแนนเต็มในแต่ละวิชา - ใช้คะแนนสอบวิชาสามัญ ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 เท่านั้น วิชาเฉพาะ 30 % - ใช้คะแนนที่สอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เท่านั้น	
1	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	10	2. คณิตศาสตร์ 1	20 %		
คณะสัตวแพทยศาสตร์			3. ภาษาอังกฤษ	20 %		
2	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	10	4. ภาษาไทย	10 %		
			5. สังคมศึกษา	10 %		
รวมทั้งสิ้น		20				

หมายเหตุ :

- สาขาวิชา ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มีแผนการรับทั้งสิ้นจำนวน 13 คน โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 3 คน และเกณฑ์ของโครงการ กสพท จำนวน 10 คน
- สาขาวิชา สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีแผนการรับทั้งสิ้น จำนวน 15 คน โดยมีการแบ่งเกณฑ์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เกณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 5 คน และเกณฑ์ของโครงการ กสพท จำนวน 10 คน
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

กำหนดการรับสมัคร :

1. ผู้สมัครต้องศึกษาขั้นตอนการสมัคร การชำระเงินค่าสมัคร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ตามคู่มือการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System TCAS) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับผู้สมัคร โดยเคร่งครัดทุกประการ
2. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS65 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565
3. ผู้สมัครต้องเลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครแบบเรียงลำดับ ไม่เกิน 10 อันดับ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com ในวันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565 พร้อมชำระเงินค่าสมัครตามวันที่กำหนด ทั้งนี้ ขั้นตอนการสมัครเป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

รูปแบบและเงื่อนไขการสมัคร :

1. ผู้สมัครเลือกสมัครได้สูงสุด ไม่เกิน 10 อันดับ แบบเรียงลำดับตามความต้องการ โดยลำดับที่ 1 คือ สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษามากที่สุด
2. สาขาวิชา ภ.บ. การบริหารทางเกษตรกรรม คณะเกษตรศาสตร์ และ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกในรอบที่ 3 Admission โดยสมัครเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง หรือสมัครทั้ง 2 เกณฑ์ได้ (เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และโครงการ กสพท)

อัตราค่าสมัคร :

อันดับ	ค่าสมัคร (บาท)
สมัคร 1 อันดับ	127.50
สมัคร 2 อันดับ	170
สมัคร 3 อันดับ	212.50
สมัคร 4 อันดับ	255
สมัคร 5 อันดับ	340
สมัคร 6 อันดับ	425
สมัคร 7 อันดับ	510
สมัคร 8 อันดับ	595
สมัคร 9 อันดับ	680
สมัคร 10 อันดับ	765

ข้อมูลจาก ทปอ. ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564

การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์ :

1. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และกำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1 หรือแสดงความจำนงในการประมวลผล ครั้งที่ 2 เพื่อขอรับการประมวลผลในครั้งที่ 2 และขอยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในอันดับที่ได้จากการประมวลผล ครั้งที่ 2 เมื่อผ่านการคัดเลือกในการประมวลผล ครั้งที่ 2 แล้วถือว่าได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติ จะขอไม่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาหรือสละสิทธิ์อีกไม่ได้ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com และไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ในระบบ
2. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com
3. การยืนยันสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เท่านั้น

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา :

1. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไม่มีการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือก รอบที่ 3 Admission พิจารณาให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 2 ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.mytcas.com และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เว็บไซต์ <https://admission.msu.ac.th>

เงื่อนไขการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565

1. ผู้ที่สามารถคัดเลือกในระบบ TCAS65 ต้องไม่เป็นผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบ หรือสละสิทธิ์มากกว่า 1 ครั้ง
2. มหาวิทยาลัยตรวจสอบการใช้สิทธิ์ของผู้สมัครก่อนการสมัคร หรือก่อนการประกาศผลการคัดเลือก ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ mytcas.com
3. สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ตรวจสอบสถานะของผู้ผ่านการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย ส่งชื่อเข้าระบบ TCAS65
4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) คณะแพทยศาสตร์ หากสละสิทธิ์ในสาขาวิชานี้ จะไม่สามารถสมัครสาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ในรอบต่อไปได้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน
5. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสาขาวิชา ก.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ หากสละสิทธิ์ในสาขาวิชานี้ จะไม่สามารถสมัครสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ในรอบต่อไปได้ ยกเว้นมหาวิทยาลัยเอกชน
6. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้ว หากเปลี่ยนใจไม่ต้องการเข้าศึกษา ต้องกดยกสิทธิ์ในระบบ TCAS65 ตามช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 - 6.1 ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 Portfolio แล้ว สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 2 ช่วงเวลา คือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หรือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 - 6.2 ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 2 Quota แล้ว สามารถเลือกสละสิทธิ์ได้ 1 ช่วงเวลา คือ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
 - 6.3 ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 3 Admission เป็นไปตามการบริหารจัดการของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
7. ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์ในรอบที่ 3 Admission และ รอบที่ 4 Direct Admission ถ้าไม่ต้องการไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์
8. การตัดสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio
 - 8.1 กรณีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการเด็กดีมีที่เรียนแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การสมัคร รอบที่ 1 Portfolio โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม หรือโครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ
 - 8.2 กรณีประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา หรือโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมแล้ว มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การคัดเลือก รอบที่ 1 Portfolio โครงการต่าง ๆ 18 โครงการ ที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องรายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มหาสารคาม ตามวันเวลาที่กำหนด ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ <http://registration.msu.ac.th>
10. กรณีรายงานตัวเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2565 หากในวันแรกของการเปิดภาคเรียนยังไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จะถือว่าการเข้าศึกษาเป็นโมฆะ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะไม่รับเข้าศึกษาโดยเด็ดขาด และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทุกกรณี

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบปกติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	ภาคการศึกษาปกติ (บาท)
		ระบบปกติ
คณะแพทยศาสตร์		
0101	พ.บ. แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี)	40,000
0102	พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	20,000
0103	วท.บ. อุกเขินการแพทย์	22,000
คณะเภสัชศาสตร์		
0201	ภ.บ. การบริหารทางเภสัชกรรม	32,500
คณะพยาบาลศาสตร์		
0301	พย.บ. พยาบาลศาสตร์	31,000
คณะสาธารณสุขศาสตร์		
0401	ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์	15,000
0402	วท.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร	15,000
0403	วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม	15,000
0404	วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	16,000
คณะวิทยาศาสตร์		
0501	วท.บ. เคมี	15,000
0502	วท.บ. ชีววิทยา	15,000
0503	วท.บ. ฟิสิกส์	15,000
0504	วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์	15,000
0505	วท.บ. คณิตศาสตร์	15,000
0506	วท.บ. สถิติ	15,000
0507	วท.บ. จุลชีววิทยา	15,000
0508	วท.บ. พันธุศาสตร์โมเลกุล	15,000
0509	วท.บ. นวัตกรรมทางชีวเคมี	15,000
0510	กศ.บ. ฟิสิกส์	15,000
0511	วท.บ. พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ	15,000

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	ภาคการศึกษาปกติ (บาท)
		ระบบปกติ
คณะเทคโนโลยี		
0601	วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ	15,000
0602	วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ	15,000
0603	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชสวน)	15,000
0604	วท.บ. เกษตรศาสตร์ (วิชาเอกพืชไร่)	15,000
0605	วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	15,000
0606	วท.บ. สัตวศาสตร์	15,000
0607	วท.บ. ประมง	15,000
คณะสัตวแพทยศาสตร์		
0701	สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)	25,000
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์		
0801	วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	15,000
0802	วท.บ. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	15,000
0803	วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา	15,000
คณะวิทยาการสารสนเทศ		
0901	สท.บ. สารสนเทศศาสตร์	13,500
0902	วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ	13,500
0903	วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์	15,000
0904	วท.บ. สื่อนิเทศ	13,500
0905	นศ.บ. นิเทศศาสตร์	13,000
0906	วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่	25,000
0907	วท.บ. วิทยาการข้อมูลประยุกต์	15,000
0908	วท.บ. ภูมิสารสนเทศศาสตร์	13,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์		
1001	วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์	15,000
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์		
1101	สธ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	18,000
1102	สธ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี)	18,000
1103	สธ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี)	18,000

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	ภาคการศึกษาปกติ (บาท)
		ระบบปกติ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ (ต่อ)		
1104	ศป.บ. นฤมิตศิลป์	18,000
1105	ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี)	18,000
1106	วท.บ. การจัดการงานก่อสร้าง	18,000
คณะการบัญชีและการจัดการ		
1201	บช.บ. บัญชีบัณฑิต	18,000
1202	บธ.บ. การตลาด	18,000
1203	บธ.บ. การจัดการ	18,000
1204	บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	18,000
1205	บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)	45,000
1206	บธ.บ. การบริหารการเงิน	18,000
1207	บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ	18,000
1208	ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ	18,000
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม		
1301	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว	18,000
1302	ศศ.บ. การจัดการโรงแรม	18,000
1303	ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	35,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
1401	ศศ.บ. ภาษาไทย	11,000
1402	ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ	11,000
1403	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ	12,000
1404	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)	25,000
1405	ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ	15,000
1406	ศศ.บ. ภาษาจีน	12,000
1407	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาญี่ปุ่น)	12,000
1408	ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส	12,000
1409	ศศ.บ. ประวัติศาสตร์	11,000
1410	ศศ.บ. การพัฒนาชุมชนและสังคม	11,000

รหัส สาขาวิชา	สาขาวิชา	ภาคการศึกษาปกติ (บาท)
		ระบบปกติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ)		
1411	ศศ.บ. ภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี)	12,000
1412	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร)	11,000
1413	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว)	11,000
1414	ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม)	11,000
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง		
1501	ร.บ. การเมืองการปกครอง	13,000
1502	ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์	13,000
1503	ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	13,000
คณะศึกษาศาสตร์		
1601	กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป	13,000
1602	กศ.บ. คณิตศาสตร์	13,000
1603	กศ.บ. สังคมศึกษา	13,000
1604	กศ.บ. ภาษาอังกฤษ	13,000
1605	กศ.บ. ภาษาไทย	13,000
1606	กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย	13,000
1607	กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา	13,000
1608	วท.บ. จิตวิทยา	13,000
1609	วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา	13,000
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์		
1701	ศป.บ. ทัศนศิลป์	15,000
1702	ศป.บ. ศิลปะการแสดง	15,000
1703	ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์	15,000
1704	ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม	12,000
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์		
1801	ดศ.บ. ดุริยางคศาสตร์บัณฑิต	15,000
1802	กศ.บ. ดนตรีศึกษา	16,000
คณะนิติศาสตร์		
1901	น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต	13,000

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม



หมายเลขโทรศัพท์/เว็บไซต์ ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- กองบริการการศึกษา**
<http://acad.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4377
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4377
- กองทะเบียนและประมวลผล**
<http://reg.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-9888
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1208, 1209, 1210
หมายเลขโทรสาร 0-4371-9890
- กองคลังและพัสดุ**
<http://fin.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4311
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1308, 1359
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4237
- กองกิจการนิสิต**
<http://sa.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4388
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 7213, 7215
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4388
- งานบริการหอพักนิสิต กองอาคารสถานที่**
<https://dorm.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4418, 0-4375-4305
- MSU Outlet มหาวิทยาลัยมหาสารคาม**
(จำหน่ายเครื่องหมาย เครื่องแบบนิสิต)
<https://msuoutlet.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4319
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-3562-0079
- คณะแพทยศาสตร์**
<http://med.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4302-1021
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 7749, 7848
หมายเลขโทรสาร 0-4372-2393
- คณะเภสัชศาสตร์**
<http://pharmacy.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4360
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2638, 2727
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4360
- คณะพยาบาลศาสตร์**
<http://nu.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4357
อัตโนมัติ 0-4371-9866
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4357
- คณะสาธารณสุขศาสตร์**
<http://publichealth.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-9868
อัตโนมัติ 0-4371-9868 ต่อ 4072
หมายเลขโทรสาร 0-4371-9868
- คณะวิทยาศาสตร์**
<http://science.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4248
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1518, 1519
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4248
- คณะเทคโนโลยี**
<http://techno.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4085
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1800, 1841
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4086
- คณะสัตวแพทยศาสตร์**
<http://vet.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-2832
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6184
หมายเลขโทรสาร 0-4371-2832
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์**
<http://env.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4435
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2727
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4435
- คณะวิทยาการสารสนเทศ**
<http://www.it.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 06-3635-5044
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 5001
- คณะวิศวกรรมศาสตร์**
<http://engineer.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4316
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3009, 3018
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4316
- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์**
<http://arch.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4381-2
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3510, 3512
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4382
- คณะการบัญชีและการจัดการ**
<http://mbs.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4322-3
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3402
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4422
- คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม**
<http://thm.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4397-0762, 0-4397-0753-4
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6174
หมายเลขโทรสาร 0-4397-0753
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์**
<http://human.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4367
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2004, 2005, 2006
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4369
- วิทยาลัยการเมืองการปกครอง**
<http://copag.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4317
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3740, 3400
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4137
- คณะศึกษาศาสตร์**
<http://edu.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4371-3174
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 6215, 6216
หมายเลขโทรสาร 0-4371-3174
- คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์**
<http://fineart.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4384
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3593, 3594
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4384
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป์**
<https://music.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4385
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 3780
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4385
- คณะนิติศาสตร์**
<http://laws.msu.ac.th>
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-4310-0113
อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 2118
หมายเลขโทรสาร 0-4375-4144



สอบถามเพิ่มเติม

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาคารบริการนิสิต ชั้น 2 ตำบลฆามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4377 อีเมล 0-4375-4333 ต่อ 1201, 1202, 1203, 1204
เว็บไซต์ <http://acad.msu.ac.th>

 เรียนต่อ มมส Maharakham University
 สมัครเรียนต่อ เว็บไซต์ <https://admission.msu.ac.th>